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ภาพกิจกรรม

การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๒๐ 

พิธีท�าบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙

 วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ พระลานพระราชวังดุสิต 
ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตรเนื่องในพิธีบ�าเพ็ญกุศลและ
กิจกรรมน้อมร�าลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหารือทวิภาคีกับเลขาธิการสหภาพรัฐสภา

 วนัท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ศาสตราจารย์พเิศษ พรเพชร 
วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ น�าคณะผู้แทน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุมสมัชชาสภาพรัฐสภา
ครั้งที่ ๑๓๙ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าพบปะหารือ
ทวิภาคีกับ นายมาร์ติน จุนกอง (Mr. Martin Chungong) 
เลขาธกิารสหภาพรฐัสภา ณ ห้องหมายเลข ๗ ชัน้ ๒ ศูนย์การประชุม
นานาชาติ นครเจนีวา (CICG) สมาพันธรัฐสวิส

 วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชด�าเนิน กรุงเทพฯ สมเด็จ                
พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์
ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๒๐ ประจ�าปี ๒๕๖๑ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘-๑๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ภายใต้หัวข้อ “ประชาธิปไตยไทย” : ก้าวย่างเพื่อการพัฒนา : (Thai Democracy on the Move) 
โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานสภาสถาบัน

พระปกเกล้า เฝ้ารับเสด็จฯ และกราบทูลรายงาน
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ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหารือทวิภาคีกับรองประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีน 

 วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

น�าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๙ และการประชุมอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้อง พบปะหารือทวิภาคีกับนาย Baima Chilin รองประธาน

สภาประชาชนแห่งชาติจีน และคณะผู้แทนสภาประชาชนแห่ง

ชาติจีน ณ ห้อง Montreux ศูนย์การประชุมนานาชาติ CICG 

สมาพันธรัฐสวิส

 ในการนี้ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้กล่าวถึง

ภาพรวมความสัมพันธ ์ทวิภาคีระหว ่างไทยกับจีนในฐานะ

หุน้ส่วนทางยุทธศาสตร์ ซึ่งมีความใกล้ชิดในทุกด้านและทุกระดับ

อันสะท้อนให้เห็นจากการแลกเปลี่ยนการเย่ียมเยือนระหว่างผู้น�าของไทยและจีนในทุกระดับ โดยทั้งสองฝ่าย

ต่างเห็นพ้องให้มีการส่งเสริมความร่วมมือให้แน่นแฟ้นย่ิงขึ้นไป ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การศึกษาและวัฒนธรรม 

การท่องเทียว และการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการคมนาคมขนส่ง เป็นต้น

รับยื่นหนังสือจากนายกสมาคมความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

 วนัที ่ ๑๙ ตลุาคม ๒๕๖๑ ณ บรเิวณห้องโถงชัน้ ๑ อาคารรฐัสภา ๑ นายสรุชยั เลีย้งบญุเลศิชยั รองประธาน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง รับยื่นหนังสือจากนายเมธา สุวรรณสาร นายกสมาคมความมั่นคงปลอดภยั

สารสนเทศ เพื่อเสนอความคิดเห็นต่อร ่างพระราชบัญญัติ

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. .... และ

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งทางสมาคมฯ

เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีประเด็นที่น ่าเป็นห่วง

หลายมาตราหากมีการประกาศใช้โดยไม่ได้พิจารณาผลกระทบ

อย่างรอบคอบและรอบด้าน อาจจะท�าให้เกิดความวุ่นวายได้

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตร และร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ พระลานพระราชวังดุสิต



4เอกสารข่าวรัฐสภา

รับยื่นหนังสือจากผู้แทนประสานงานเครือข่ายพลเมืองขับเคลื่อนสิทธิด้านสุขภาพ (Healthy Forum)

 วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย              
รองประธานสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิ คนท่ีหนึง่ และคณะ รบัยืน่หนังสอืจากนางสายชล ศรทตัต์ ผูแ้ทนประสานงาน
เครอืข่ายพลเมืองขบัเคลือ่นสทิธด้ิานสขุภาพ (Healthy Forum)
เพื่อขอยื่นเสนอแก้ไขเพิ่มเติม ร่างพระราชบัญญัติยาเสพตดิ
ให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เสนอโดย นายสมชาย แสวงการ
และคณะ) 

งานวันชาติสาธารณรัฐออสเตรีย 

 วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ พลเอก สุวโรจน์ ทิพย์มงคล 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ออสเตรีย พร้อมด้วย พลอากาศเอก อานนท์  
จารยะพันธุ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯไทย-ออสเตรีย ในฐานะผู้แทนของ
ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีกับนางอีวา แฮเกอร์  
(H.E. Mrs. Eva Hager) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรีย
ประจ�าประเทศไทย เนื่องในโอกาสเข้าร่วมงานเลี้ยงวันชาติ
สาธารณรัฐออสเตรีย 

งานวันชาติตุรกี  

 วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมอนันตรา
สยาม ถ.ราชด�าริ กรุงเทพฯ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง มอบหมาย
ให้นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาต ิ และรองประธานกลุม่มติรภาพสมาชกิรัฐสภาไทย-ตรุกี
แสดงความยินดีแก่ H.E. Mrs. Evren Dağdelen Akgün 
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจ�าประเทศไทย เนื่องใน
โอกาสครบรอบ ๙๕ ปี วันชาติตุรกี
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เยี่ยมคารวะรองประธานสภาผู้แทนราษฎร สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

 วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารสภาผู้แทนราษฎร 

กรงุจาการ์ตา สาธารณรฐัอนิโดนเีซยี นายอนศุาสน์ สวุรรณมงคล

ประธานกลุม่มติรภาพฯ ไทย – อินโดนเีซยี พร้อมด้วยนางเสาวณี 

สุวรรณชีพ และรองศาสตราจารย์ ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล กรรมการ

บริหารกลุ่มมิตรภาพฯไทย - อินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมคารวะ H.E. 

Mr. Fahri Hamzah รองประธานสภาผู้แทนราษฎร สาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย ในโอกาสนี้ Hon. Mr. Ayub khan รองประธานกลุ่ม

มิตรภาพฯ อินโดนีเซีย - ไทย เข้าร่วมด้วย 

ให้การรับรองประธานกลุ่มความสัมพันธ์เบลเยี่ยม - ไทย

 วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรองพิเศษ

ชัน้ ๒ อาคารรฐัสภา ๒ ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วชิติชลชยั

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนายจอร์จส์ 

ดัลเลอมาญน์ (Hon. Mr. Georges Dallemagne) สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรราชอาณาจักรเบลเยียม และประธานกลุ่ม

ความสมัพนัธ์เบลเยีย่ม - ไทย ภายใต้กรอบสหภาพรัฐสภา และคณะ

ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

ในฐานะแขกของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ศึกษาดูงานศูนย์ Logistics Command Center (LCC)

 วนัท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชมุ Logistics ๖ 

ชั้นลอย อาคารส�านักงานใหญ่ ๑ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด 

นายสรุชยั เลีย้งบญุเลศิชยั รองประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ

คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะกรรมการบูรณาการ ประสานงาน

กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ศึกษาดูงานศูนย์ 

Logistics Command Center (LCC) และร่วมรับฟังการบรรยาย

เกี่ยวกับ Sustainability Solution Business Overview โดย 

นายชลัช วงศ์สงวน กรรมการผู้จัดการบริษัท เอสซีจี สกิลล์ 

ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด 
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เปิดการอบรมปฐมพยาบาลการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

 วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้างสรรพสินค้า

วอเตอร์เกทพาวิลเลี่ยน กรุงเทพฯ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะประธาน

คณะกรรมการบูรณาการ ประสานงาน กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน สภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมปฐมพยาบาล

การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟ้า

ชนิดอัตโนมัติ (AED) โดยมี นายแพทย์ แท้จริง ศิริพานิช  

กล่าวรายงาน จากนั้น รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานมอบรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

ในโครงการ“เสริมสร้างจิตส�านึกการใช้รถใช้ถนนจากคลิป (VDO)” และกล่าวแสดงความยินดี แก่ผู้ได้รับรางวัล 

พิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

 วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณห้องโถง 

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย 

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

การประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์รณรงค์ยุติความรุนแรง

ต่อเด็ก สตร ีและบุคคลในครอบครวั โดยมี นางสวุรรณ ีสริเิวชชะพนัธ์

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการ

โครงการประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์รณรงค์ยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว สภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวรายงาน จากนั้น ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มอบใบประกาศเกียรติคุณแด่

บุคคลผู้อุทิศตนเพื่อการยุติความรุนแรงในสังคม โครงการ New Gen Say No - คนรุ่นใหม่ ไร้ความรุนแรง พร้อม

มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรให้แก่ผู้ชนะการประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์รณรงค์ยุติความรุนแรง

ต่อเด็ก สตรี และบุคคล ในครอบครัว จ�านวน ๓ ราย ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวอลิศา นุรักษ์เข รางวัล

รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นายสุธี จะทอ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ทีม EPF 

ให้การรับรองรองประธานสภาประชาชนแห่งชาติ

 วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ ศาสตราจารย์พิเศษ          

พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การ

รบัรอง นายจาง ชนุ เสยีง รองประธานสภาประชาชนแห่งชาติ 

สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะในโอกาสเดินทางมาเยือน

ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของสภานิติบัญญัติ

แห่งชาต ิ ระหว่างวนัท่ี ๔-๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เพ่ือขยายความ

สัมพันธ์และยกระดับความร่วมมือด้านนิติบัญญัติระหว่างทั้งสอง

ประเทศให้ใกล้ชิดกนัยิง่ขึน้
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สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

การประชุมสภา

ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

	 ประธานด�าเนินการให้ที่ประชุมพิจารณา

	 เรื่องที่พิจารณา

	 ๑.	กระทู้ถาม	 เร่ือง	 มาตรการเร่งด่วนในการ

ก�าหนดราคาน�้ามันให้สมดุลกับค่าครองชีพของประชาชน

ซึ่งพันต�ารวจโท	 พงษ์ชัย	 วราชิต	 เป็นผู้ตั้งถาม	 ถาม

นายกรัฐมนตรี	 โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพลงังาน	 (นายศริ	ิ จริะพงษ์พนัธ์)	

เป็นผู้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว

	 ๒.	 กระทู้ถาม	 เรื่อง	 นโยบายการลดผลกระทบ

จากการขึ้นราคาพลังงานเชื้อเพลิง	 ซึ่งพลเอก	 สกนธ์														

สัจจานิตย์	เป็นผู้ตั้งถาม	ถามนายกรัฐมนตรี		โดยนายก

รฐัมนตรไีด้มอบหมายให้รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพลงังาน

(นายศิริ	จิระพงษ์พันธ์)	เป็นผู้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว

	 จากนั้น	 ประธานในที่ประชุมได้ด�าเนินการให้

ที่ประชุมพิจารณา

	 เรื่องที่พิจารณา

	 ๑.	รายงานการตรวจสอบส�านักงานการตรวจเงิน

แผ่นดิน	 ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘(ตาม

มาตรา	 ๗๔	 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑)	 หลังจาก

ผู้อ�านวยการกองตรวจสอบภาครัฐ	 รักษาการในต�าแหน่ง

ที่ปรึกษาด ้านพัฒนาระบบบัญชี	 กรมบัญชีกลาง	

(นางสุรีพร	 ศิริขันตยกุล)	 ชี้แจงประกอบการเสนอ

รายงานฯ	 และประธานคณะกรรมาธิการการเมือง	

(นายกล้านรงค์	 จันทิก)	 และกรรมาธิการ	 (พลเรือเอก	

ธราธร	 ขจิตสุวรรณ)	 แถลงรายงานการพิจารณาศึกษา

ของคณะกรรมาธิการฯ	 โดยมีสมาชิกฯ	 อภิปรายแสดง

ความคิดเห็นพอสมควร	 ผู้อ�านวยการกองตรวจสอบ

ภาครัฐ	รักษาการในต�าแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบ

บัญชี	 กรมบัญชีกลาง	 และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

(นายประจักษ์	 บุญยัง)	 ได้ตอบชี้แจงต่อที่ประชุมแล้ว	

 ผลการพิจารณา

	 ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานฯ	ดังกล่าว

	 ๒.	 รายงานประจ�าปี	๒๕๖๐	ของกองทุนพัฒนา

สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์	 (ตามมาตรา	 ๓๓	 แห่ง

พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและ

สร้างสรรค์พ.ศ.	 ๒๕๕๘)	 หลังจากผู้จัดการกองทุน

พฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์	 (นายวสนัต์	 ภยัหลีกลี)้

ชี้แจงประกอบการเสนอรายงานฯ	 และประธานคณะ

กรรมาธิการการวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 สารสนเทศ	

และการสือ่สารมวลชน	(พลอากาศเอก	ชาล	ีจันทร์เรือง)

แถลงรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการฯ

และผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ได้ตอบชี้แจงต่อที่ประชุมแล้ว	
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	 ผลการพิจารณา

	 ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานฯ	ดังกล่าว

ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

	 ประธานด�าเนินการให้ที่ประชุมรับทราบเรื่อง

ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม	ดังนี้

	 -	 รายงานผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรี

ตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญตัวิินัยการเงนิการคลงัของรฐั	 พ.ศ.	....

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 จากนั้น	 ประธานในที่ประชุมได้ด�าเนินการให้

ที่ประชุมพิจารณา

	 เรื่องที่พิจารณา

	 ๑.	 เรื่อง	 รับรองรายงานการประชุม	ซึ่งที่ประชุม

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ	จ�านวน	๔	ครั้ง	ดังนี้

	 ๑.	ครั้งที่	๑๔/๒๕๖๑	วันพฤหัสบดีที่	๑๕	มีนาคม	

๒๕๖๑

	 ๒.	ครัง้ที	่๑๕/๒๕๖๑	วันศกุร์ท่ี	๑๖	มนีาคม	๒๕๖๑

	 ๓.	ครั้งที่	๑๖/๒๕๖๑	วันพฤหัสบดีที่	๒๒	มีนาคม	

๒๕๖๑

	 ๔.	ครัง้ท่ี	๑๗/๒๕๖๑	วันศกุร์ที	่๒๓	มนีาคม	๒๕๖๑

	 ผลการพิจารณา

	 ทีป่ระชมุรับรองรายงานการประชมุสภานิตบิญัญัติ

แห่งชาติ	จ�านวน	๔	ครั้ง

	 ๒.	เรื่องด่วน	 คือ	 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไข

เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร	 (ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....	ซึ่งคณะ

รัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	 (เร่ืองด่วน)	 หลังจากรัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงการคลัง	 (นายวิสุทธิ์	 ศรีสุพรรณ)	

แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอร ่าง

พระราชบัญญัติ	 โดยมีสมาชิกฯ	 อภิปรายแสดงความ

คิดเห็นพอสมควรและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการ

คลังได้ตอบชี้แจง	

	 ผลการพิจารณา

	 ที่ประชุมได ้ลงมติในวาระท่ีหนึ่งรับหลักการ

แห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้พิจารณา	 และมี

มติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อ

พิจารณา	 จ�านวน	 ๑๕	 คน	 โดยมีก�าหนดการแปรญัตติ

ภายใน	๗	วัน	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๑๗	วรรคหนึ่ง	และ

ที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 พิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้แล้วเสร็จภายใน	 ๓๐	 วัน

นับแต ่วันที่สภานิติบัญญัติแห ่งชาติ มีมติตั้ งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญฯ	

	 ๓.	ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	

โดยประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 (นายวีระศักดิ์	

โควสุรัตน์)	 ได้ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราช

บัญญัติดังกล่าว	เป็นครั้งที่สาม	ออกไปอีก	๖๐	วัน	โดย

ข้อบังคับฯ	 ข้อ	๙๘	 วรรคหนึ่ง	 (๑)	 ก�าหนดให้ประธาน

สภานิติบัญญัติแห่งชรติเสนอต่อท่ีประชุมสภาและ

ที่ประชุมสภาอาจลงมติให้ขยายเวลาที่ก�าหนดไว้ได้

ไม่เกินสองครั้ง	ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน

	 ผลการพิจารณา

	 ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับฯ	

ข้อ	๙๘	วรรคหนึ่ง	(๑)	ประกอบข้อ	๒๑๓	เป็นการชั่วคราว

เฉพาะกรณโีดยให้คณะกรรมาธกิารวสิามญัฯ	 ขยายเวลา

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	 เป็นครั้งท่ีสาม

ออกไปอีก	๖๐	วัน	นับแต่วันที่	๙	กรกฎาคม	๒๕๖๑

	 ๔.	ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ส ่งเสริมมาตรฐานผู ้ฝ ึกสอนกีฬาและผู ้ตัดสินกีฬา

พ.ศ.	 ....	 โดยประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ

(พลอากาศเอก	 ชาลี	 จันทร์เรือง)	 ได้ขอขยายเวลาการ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นครั้งที่หก
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ออกไปอกี	 ๙๐	 วนั	 โดยข้อบงัคบัฯ	ข้อ	๙๘	วรรคหนึง่	(๑)

ก�าหนดให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอต่อ

ที่ประชุมสภาและท่ีประชุมสภาอาจลงมติให้ขยายเวลา

ท่ีก�าหนดไว้ได้ไม่เกินสองคร้ัง	 ครัง้ละไม่เกินสามสิบวัน

	 ผลการพิจารณา	

	 ทีป่ระชมุได้ลงมตเิหน็ชอบให้งดใช้ข้อบงัคับฯ	ข้อ	๙๘

วรรคหนึ่ง	 (๑)	 ประกอบข้อ	 ๒๑๓	 เป็นการชั่วคราว

เฉพาะกรณีโดยให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 ขยาย

เวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	 เป็น

ครั้งที่หกออกไปอีก	๙๐	 วัน	 นับแต่วันที่	 ๒	 กรกฎาคม	

๒๕๖๑

	 ๕.	ขอขยายเวลาการพิจารณาร ่างพระราช

บัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	

(ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 โดยประธานคณะกรรมาธิการ

วิสามัญฯ	 (นายวัลลภ	 ตังคณานุรักษ์)	 ได้ขอขยายเวลา

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นครั้งที่สอง	

ออกไปอีก	๓๐	วัน	นับแต่วันที่	๓	กรกฎาคม	๒๕๖๑

	 ผลการพิจารณา

	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

	 ๖.	รายงานสรุปผลการด�าเนินงานโครงการ

ประกวดผลงาน	เรื่อง	“ความดี”	ตามพระบรมราโชวาท

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บรมราถบพิตร	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ)	 หลังจาก

ประธานกรรมการฯ	 (นางสาวจนิตนนัท์	 ชาญต์ร	ศภุมิตร)

ได้ชี้แจงประกอบการเสนอรายงานฯ	

	 ผลการพิจารณา

	 ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานฯ	ดังกล่าว

ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

	 ประธานด�าเนินการให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่

ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม	ดังนี้

	 ๑.	เ ร่ือง 	 รายงานผลการด� า เนินการของ

คณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เรื่อง	 ร่าง

พระราชบัญญัติป่าชุมชน	พ.ศ.	....

	 ๒.	เรื่อง	 รายงานผลการด�าเนินการของคณะ

รัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วย

วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง	

พ.ศ.	....

 ที่ประชุมรับทราบ

	 จากนั้น	 ประธานในที่ประชุมได้ด�าเนินการให้

ที่ประชุมพิจารณา	ดังนี้

	 เรื่องที่พิจารณา

	 ๑.	ร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์	 (ฉบับที่	 ..)	

พ.ศ.	 ....	 ซ่ึงคณะรัฐมนตรีเป็นผูเ้สนอ	 หลงัจากรัฐมนตรี

ประจ�าส�านกันายกรฐัมนตร	ี (นายสวุพนัธุ	์ ตันยุวรรธนะ)

แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอร่างพระราช

บัญญัติ	 โดยมีสมาชิกฯ	 อภิปรายแสดงความคิดเห็น

พอสมควร	 และรองนายกรัฐมนตร	ี (นายวษิณ	ุ เครอืงาม)

ได้ตอบชี้แจง	

	 ผลการพิจารณา

	 ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่หนึ่งรับหลักการแห่ง

ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้พิจารณา	 เนื่องจาก														

ที่ประชุมมีมติให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้

โดยกรรมาธิการเต็มสภา	 ตามข้อบังคับการประชุม

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๐	ข้อ	๑๒๑	ประธาน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงด�าเนินการให้ที่ประชุม

พิจารณาในวาระที่สอง	 เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง	 ค�าปรารภ	

แล้วพิจารณาเรียงตามล�าดับมาตราจนจบร่าง	 และ

ลงมติในวาระที่สาม	สมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย

	 ๒.	การให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอ

ชือ่ให้ด�ารงต�าแหน่งผูต้รวจการแผ่นดนิ	 (ตามมาตรา	 ๑๓

แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว ่าด ้วย
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ผู้ตรวจการแผ่นดิน	พ.ศ.	๒๕๖๐)	(เรื่องด่วนที่	๒)	ตามที่

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติครั้งที่	 ๒๒/๒๕๖๑	

วันพฤหัสบดีที่	 ๑๙	 เมษายน	 ๒๕๖๑	 ที่ประชุมได้

พิจารณา	 เร่ือง	 การให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับ

การเสนอชื่อให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน	 โดย

ผลการออกเสียงลงคะแนนลับปรากฏว่า	 นางภรณี	

ลีนุตพงษ์	 บุคคลผู้ได้รับการเสนอช่ือให้ด�ารงต�าแหน่ง

ผู ้ตรวจการแผ่นดินได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนน

เสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มี

อยู่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 จึงถือว่าไม่ได้รับความ

เห็นชอบให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินและโดย

ที่มาตรา	 ๑๓	 วรรคสอง	 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	

บัญญัติว่า	 ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้

รับการสรรหารายใด	 ให้ด�าเนินการสรรหาบุคคลใหม่

แทนผู้น้ัน	 แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบ

ต่อไป	 โดยผู ้ซึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา

ในครั้งน้ีจะเข้ารับการสรรหาในครั้งใหม่นี้ไม่ได้	 บัดนี้	

คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดินได้ด�าเนินการ

สรรหาบุคคลผู ้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู ้ด�ารง

ต�าแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินตามมาตรา	๘	 (๒)	 จ�านวน	

๑	คน	เสรจ็เรยีบร้อยแล้ว	 คอื	นายสมศกัดิ	์สวุรรณสจุรติ

และได้เสนอมายังสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือพิจารณา

ให้ความเห็นชอบต่อไป	 ทั้งนี้	 ได้รับความเห็นชอบจาก

ผู ้สมควรได ้รับการเสนอช่ือดังกล ่าวแล ้ว	 โดยที่

ข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๓๑	วรรคหนึ่ง	 ก�าหนดว่า	 เมื่อมีกรณี

ที่สภาจะต้องพิจารณาให้บุคคลด�ารงต�าแหน่งใดตาม

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย	 สภาอาจตั้ง

คณะกรรมาธิการสามัญขึ้นคณะหนึ่ง	 มีจ�านวนไม่เกิน

ยี่สิบเอ็ดคน	 เพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ	 ความ

ประพฤติ	 และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้

รับการเสนอช่ือให้ด�ารงต�าแหน่งนั้น	 รวมทั้งรวบรวม

ข ้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอันจ�าเป ็นส�าหรับ

ต�าแหน่งนั้นเป็นกรณี	 ๆ	 ไป	 ในการนี้	 ประธานของ

ที่ประชุมจึงขอปรึกษาต่อที่ประชุมว่าจะเห็นสมควร

ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อท�าหน้าที่

ตรวจสอบประวัติ	 ความประพฤติ	 และพฤติกรรรม

ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด�ารง

ต�าแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน	หรือไม่	

	 ผลการพิจารณา

	 ที่ประชุมได้มีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญ

เพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ	 ความประพฤติ	 และ

พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอช่ือ

ให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน	 จ�านวน	 ๑๗	 คน

โดยมีก�าหนดการปฏิบัติภารกิจให้แล้วเสร็จภายใน

๔๕	 วัน	 นับแต่วันที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติตั้ง

คณะกรรมาธิการฯ

	 ๓.	ร่างพระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน

ส�าหรบัองค์การระหว่างประเทศและการประชมุระหว่าง

ประเทศในประเทศไทย	พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็น

ผู้เสนอ	 (เร่ืองด่วนที่	 ๓)	 หลังจากรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศ	 (นายวีระศักด์ิ	 ฟูตระกูล)

แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอร่างพระราช

บัญญัติโดยมีสมาชิกฯ	 อภิปรายแสดงความคิดเห็น

พอสมควร	 รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

อธบิดีกรมสนธสิญัญาและกฎหมาย	(นายเชดิช	ูรกัตะบตุร)

รองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย	 (นางวิลาวรรณ

มังคละธนะกุล)	 ผู ้ช่วยผู ้อ�านวยการสายงานบริหาร

ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ	 (นางสาว

วิชญา	 สุนทรศารทูล)	 และผูแ้ทนส�านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎกีา	 (นางณฐันนัทน์	 อัศวเลิศศักดิ์)	ได้ตอบชี้แจง

	 ผลการพิจารณา

	 ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่หนึ่งรับหลักการแห่ง

ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้พิจารณา	 และมีมติให้

ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา	

จ�านวน	 ๑๗	 คน	 โดยมีก�าหนดการแปรญัตติภายใน	

๗	วัน	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๑๗	วรรคหนึ่ง	และที่ประชุม

มีมติให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 พิจารณาร่าง
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พระราชบัญญัติฉบับนี้ให้แล้วเสร็จภายใน	 ๓๐	 วัน	

นบัแต่วนัทีส่ภานติบิญัญัติแห่งชาติมมีติต้ังคณะกรรมาธกิาร

วิสามัญ

	 ๔.	 ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมี

มติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการ

วิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย	์

จ�านวน	๔	ครั้ง	คือ

	 ครั้งที่	๙๘	 วันอังคารที่	๘	พฤษภาคม	๒๕๖๑

	 ครั้งที่	๙๙	 วันอังคารที่	๑๕	พฤษภาคม	๒๕๖๑

	 ครั้งที่	๑๐๑	 วันอังคารที่	๕	มิถุนายน	๒๕๖๑

	 ครั้งที่	๑๐๒	 วันอังคารที่	๑๒	มิถุนายน	๒๕๖๑

	 (ตามมาตรา	๑๒๙	วรรคหก	ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย)

	 ผลการพิจารณา

	 ท่ีประชุมได้มีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุม

ของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	จ�านวน	๔	ครั้ง	ดังกล่าว	

ครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

	 ประธานในท่ีประชุมได้ด�าเนินการให้ที่ประชุม

พิจารณา	ดังนี้

	 เรื่องที่พิจารณา

	 ๑.	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม

และการจัดสวัสดิภาพสัตว์	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่ง															

นายวัลลภ	ตังคณานุรักษ์	กับคณะ	เป็นผู้เสนอ

 ผลการพิจารณา

	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์

(นายลักษณ์	 วจนานวัช)	 ในนามคณะรัฐมนตรีได้ขอรับ

ร ่างพระราชบัญญัติฉบับน้ีไปพิจารณาก่อนที่สภา

นิติบัญญัติแห่งชาติจะลงมติรับหลักการโดยให้รอการ

พิจารณาไว้ก่อน	 ๓๐	 วันตามข้อบังคับการประชุมสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ	 พ.ศ.	๒๕๖๐	 ข้อ	 ๑๑๓	 วรรคหนึ่ง	

ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

	 ๒.ให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ	 ซึ่งคณะ

รัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	(ตามมาตรา	๒๘	(๙)	แห่งพระราช

บัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๐)

	 ผลการพิจารณา

	 ท่ีประ ชุม ได ้ ล งม ติ ให ้ ความ เ ห็นชอบร ่ า ง

ยุทธศาสตร์ชาติ	 พร้อมทั้งเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกต

เกี่ยวกับการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการฯ	เพื่อ

ส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาด�าเนินการ

ต่อไป

	 ๓.	ขอเสนอญัตติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการ

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง	 ขนาดเล็ก	 และขนาดย่อย	

ซึ่งพันต�ารวจโท	พงษ์ชัย	วราชิต	เป็นผู้เสนอ

	 ผลการพิจารณา

	 ที่ประชุมมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาฯ	จ�านวน	๒๓	คน	โดยมีก�าหนดระยะเวลาการ

ด�าเนินงานภายใน	๑๒๐	วัน	นับแต่วันที่สภานิติบัญญัติ

แห่งชาติมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	ชุดนี้

	 ๔.	เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	

คือ	รายงานผลการพิจารณา	เรื่อง	การถ่ายโอนภารกิจ

การด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติด้านการควบคุม

มลพิษซึ่ งคณะกรรมาธิการการปกครองท ้องถิ่น

พิจารณาเสร็จแล้ว

	 ผลการพิจารณา

	 ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานฯ	ดังกล่าว	พร้อม

ทั้งเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ	

เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาด�าเนิน

การต่อไป

*****************
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รอบรั้วสภา
ข่าวในประเทศ

พิธีวางศิลาฤกษ์ สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙
 วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนิน
ไปทรงวางศิลาฤกษ์ “สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙”
ณ บ้านเสม็ดงาม หมู่ ๑๐ ต.หนองบัว อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 
โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
พลเอก สุรศักด์ิ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะทูตานุทูต ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
และชาวจังหวัดจันทบุรี เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ 

 
 
 

 

 โอกาสนี้ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์ ทรงวางพลอย ๙ สี และทรงโปรยดอกไม้ จากนั้น เสด็จฯ 
ไปทรงปลกูต้นไม้ จ�านวน ๓ ต้น ได้แก่ ต้นรงักะแท้ ต้นหงอนไก่ทะเล และต้นใบพาย และเสดจ็ฯ ไปทรงตดัแถบแพร
ปล่อยพันธุ์สัตว์น�้า พร้อมทั้งทอดพระเนตรนิทรรศการเกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙
แผ่นศิลาที่แกะสลักพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ซึ่งประชาชนได้ร่วมกันจัดท�าขึ้นเพื่อประดิษฐานในสวนพฤกษศาสตร์ 
 ทัง้น้ี การสร้างสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาต ิ ร.๙ เป็นโครงการทีส่ภานิติบัญญัตแิห่งชาต ิ ร่วมกบั
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดตั้งขึ้นในพื้นที่บ้านเสม็ดงาม จ.จันทบุรี บนเนื้อที่ประมาณ 
๕๑๘ ไร่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
นับเป็นสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติแห่งแรกของโลก เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งศึกษาวิจัย แลก
เปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ เป็นศูนย์เครือข่ายในการอนุรักษ์พรรณพืชป่าชายเลนโดยจะร่วมกับ
สมาคมป่าชายเลนนานาชาติ ซึ่งมีสมาชิกอยู่ ๙๓ ประเทศที่มีป่าชายเลนทั่วโลก คาดว่าใช้เวลาด�าเนินการสร้าง
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ ปี  
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กิจกรรมรณรงค์และปฏิบัติการจิตอาสา "เราท�าความดีด้วยหัวใจ" ครั้งที่ ๔  
 วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็น

ประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์และปฏิบัติการจิตอาสา “เราท�าความดีด้วยหัวใจ” ครั้งที่ ๔ จัดโดยคณะกรรมการ

ด�าเนินโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภา ๒ โดยมีนายสุรชัย 

เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ คนที่สอง และคณะจิตอาสา ประกอบด้วย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้บริหารส�านักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา บุคลากรในวงงานรัฐสภา ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง 

ทั้ง ๒ ส�านักงาน ร่วมกันกล่าวค�าปฏิญาณตนเป็นจิตอาสา เราท�าความดี ด้วยหัวใจ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเดินทางไปท�ากิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม 

ณ วัดนรนาถสุนทริการาม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งออกเป็น ๔ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมทาสีรั้ว

ก�าแพงวัด ก�าแพงแก้ว ฐานพระอุโบสถ และขอบทางเข้าวัด กิจกรรมซ่อมบ�ารุงเสาไฟแสงสว่างรอบพระอุโบสถ

กิจกรรมท�าความสะอาดภายในบริเวณวัดพร้อมตัดแต่ง กิ่งไม้และต้นไม้ รวมทั้งตรวจเยี่ยมและมอบส่ิงของให้กับ

ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนวัดนรนาถสุนทริการาม และชุมชนวัดอินทร์
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ประชุมสหภาพรัฐสภาสตรี ครั้งที่ ๒๘ 
 วนัท่ี ๑๔ ตลุาคม ๒๕๖๑ ณ ศนูย์ประชมุนานาชาตเิจนีวา(CICG) นครเจนีวา สมาพันธรฐัสวสิ นางสวุรรณี 

สริเิวชชะพนัธ์ ในฐานะกรรมาธกิารสหภาพรฐัสภาสตร ี และพลอากาศเอก ธงชยั แฉล้มเขตร ได้เข้าร่วมการประชมุ

สหภาพรฐัสภาสตรี ครัง้ที ่ ๒๘ โดยนางสวุรรณ ี สิรเิวชชะพนัธ์ ได้ท�าหน้าทีผู่น้�าเสนอรายงานการประชมุ (Rapporteur) 

ต่อทีป่ระชมุ และยงัได้ร่วมอภปิรายต่อร่างข้อมตขิองคณะกรรมาธกิารสามญัสหภาพรฐัสภาว่าด้วยประชาธปิไตยและ

สทิธิมนษุยชนเรือ่ง “การเสรมิสร้างความร่วมมอืระหว่างรัฐสภาว่าด้วยการโยกย้ายถ่ินฐานและการบรหิารจัดการการ

โยกย้ายถิน่ฐาน ในบริบทของการรับรองข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถิน่ฐานทีป่ลอดภยั เป็นระเบียบ 

และปกต”ิ ในหวัข้อย่อยที ่ ๑ “การคุม้ครองสตรผู้ีโยกย้ายถ่ินจากการค้ามนุษย์และความรุนแรงในทกุรปูแบบ” โดย

กล่าวว่า ผูห้ญงิมคีวามเส่ียงทีจ่ะตกเป็นเหยือ่การค้ามนุษย์มากทีส่ดุ ตามรายงานของส�านักงานป้องกันยาเสพตดิและ

ปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาต ิ เหย่ือการค้ามนุษย์จ�านวนมากคอืผูห้ญิง โดยผูห้ญิงและเดก็หญิงจะถกู

ค้ามนุษย์เพือ่การแต่งงานและเป็นทาสทางเพศ ในทีน้ี่จึงขอยนืยันจุดยนืของคณะผู้แทนสภานิตบิญัญัตแิห่งชาตขิองไทย

ทีแ่สดงในทีป่ระชมุสมชัชาสหภาพรฐัสภา ครัง้ที ่๑๓๘ ณ นครเจนีวา สมาพันธรฐัสวิส ว่าสภานิตบิญัญัตแิห่งชาตขิอง

ไทยยงัคงมพัีนธะในการเพิม่ความตระหนกัรู้ให้แก่ประชาชนเก่ียวกับผูอ้พยพ การส่งเสรมิการท�าให้ผู้อพยพถูกกฎหมาย 

และการแก้ไขปัญหาทีเ่ก่ียวกบัผู้อพยพโดยเฉพาะในเรือ่งการค้ามนุษย์ ในระดบัภมูภิาค 

 ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก

ในปี ๒๕๕๘ อนุสัญญานี้มุ่งหมายที่จะป้องกันและต่อสู้กับการค้ามนุษย์เป็นส�าคัญและยังมีบทลงโทษผู้กระท�า

ความผดิ ในเรือ่งการค้ามนษุย์ด้วย ทัง้นี ้ ไม่เพยีงแต่การแก้ไขค�านิยามของค�าว่า “การแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบ” ใหม่

ให้หมายความรวมถึงบุคคลที่ถูกใช้เป็นแรงงานบังคับ เช่น 

แรงงานขัดหน้ี อันเกิดขึ้นจากค่าใช้จ่ายในการหาคนท�างาน

ท่ีมีราคาสูง รวมท้ังการเพิ่มโทษปรับมากขึ้นเท่าน้ัน สภา

นิติบัญญัติแห่งชาติยังได้ออกพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี

ค้ามนุษย์เพื่อให้การพิจารณาคดีค้ามนุษย์เป็นไปด้วยความ

รวดเร็วและเป็นธรรมเพื่อเป็นหลักประกันว่าเหยื่อค้ามนุษย์

ทกุคนจะได้รับการปกป้องภายใต้กฎหมายไทย 
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ประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา 
 วนัท่ี ๑๕ ตลุาคม ๒๕๖๑ นายสรศกัด์ิ เพียรเวช เลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร หวัหน้าคณะผูแ้ทนไทย และ

นางพรพศิ เพชรเจรญิ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมการประชมุสมาคมเลขาธิการรฐัสภา (The Meeting 

of Association of Secretaries General of Parliaments - ASGP) ประจ�าฤดใูบไม้ร่วง ปี ๒๕๖๑ ณ ศนูย์การประชมุ

นานาชาต ินครเจนวีา สมาพนัธรัฐสวสิ 

 การประชมุสมาคมเลขาธกิารรฐัสภา (ASGP) ในครัง้น้ี จัดคูข่นานกับการประชมุสมัชชาสหภาพรัฐสภา (IPU) 

ครัง้ที ่ ๑๓๙ และการประชมุอืน่ ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง โดยถือเป็นโอกาสทีเ่ลขาธกิารรฐัสภาและหรอืรองเลขาธิการรฐัสภา

ทั่วโลก ในฐานะสมาชิกสมาคมเลขาธิการรัฐสภาการประชุม ASGP ถือเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ในวงงานรฐัสภาเพือ่น�าไปปรับปรุงและพฒันาระบบงานรฐัสภาในประเทศของตนให้ดยีิง่ขึน้ต่อไป โดยในการประชมุ

ครัง้นีม้หีวัข้ออภปิรายส�าคญั อาท ิความสมัพนัธ์ระหว่างรฐัสภากับรฐับาล และการตรวจสอบกิจการภายในของรฐัสภา 

โดยศาลยตุธิรรม และรฐัสภากบัสงัคม 

 สาระส�าคญัทีน่่าสนใจของการประชมุ ASGP มีดงัน้ี เป็นการเปิดการประชมุ พิจารณาระเบียบวาระการประชุม 

แนะน�าสมาชกิใหม่ การน�าเสนอประเดน็อภปิราย ประกอบ

ด้วย ๑. เรือ่ง “พฒันาการล่าสดุของรฐัสภาและประเดน็ว่า

ด้วยความก้าวหน้าของโลก” ๒. เรือ่ง “การใช้เทคโนโลยภีายใน

รฐัสภาอจัฉรยิะ” ๓. เรือ่ง “รฐัสภากบัสงัคม : ความมุ่งม่ันใน

การเปิดกว้างและความโปร่งใส” ๔. เรือ่ง “การจดัท�าบนัทกึการ

อภปิรายในรฐัสภา” ๕. เรือ่ง “การประชมุสภาแบบเปิดเผยและ

แบบลบักบัผลต่อกระบวนการตดัสนิใจ”
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ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๙ 
 วนัท่ี ๑๖ ตลุาคม ๒๕๖๑ ณ ศนูย์การประชมุนานาชาต ิCICG  นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวสิ  ศาสตราจารย์
พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
น�าคณะผูแ้ทนไทย เข้าร่วมการประชมุสมชัชาสหภาพรฐัสภา ครัง้ท่ี ๑๓๙ และการประชมุอืน่ ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ระหว่างวนัที่ 
๑๔ - ๑๘ ตลุาคม ๒๕๖๑ ทีป่ระชมุ ได้ร่วมกนัอภิปราย หัวข้อ “Climate change: let us not cross the line” เพือ่น�า
ผลการอภปิรายไปจดัท�าร่างข้อมตริะเบยีบวาระเร่งด่วนเสนอให้ทีป่ระชมุพิจารณารบัรองต่อไป หลงัจากน้ันเป็นช่วงของ
การอภปิรายท่ัวไป (General Debate) ภายใต้หัวข้อ “บทบาทน�าของรัฐสภาในการส่งเสรมิสนัตภิาพและการพัฒนาในยคุ
แห่งนวตักรรมและการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลย”ี (Parliamentary leadership in promoting peace and development 
in the age of innovation and technological change) 
 จากนัน้ ศาสตราจารย์พเิศษ พรเพชร วชิติชลชยั ประธานสภานิตบิญัญัตแิห่งชาต ิ ได้ขึน้กล่าวถ้อยแถลง
ในนามคณะผู้แทนรัฐสภาไทย สรุปใจความส�าคัญได้ว่า ในขณะที่กระแสการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวตักรรม (วทน.) ของโลกก�าลงัก้าวหน้าไปอย่างไม่หยดุยัง้ ประเทศไทยจ�าเป็นต้องปรบัยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ครัง้ประวตัศิาสตร์ ด้วยการก�าหนดนโยบาย “ประเทศไทย ๔.๐” (Thailand 4.0) ซ่ึงจะเปลีย่นโฉมหน้าเศรษฐกิจของ
ไทยให้เป็นเศรษฐกจิฐานนวตักรรม (innovation-based economy) ทีใ่ช้อตุสาหกรรมใหม่ขบัเคลือ่น อาทิ อตุสาหกรรม
อากาศยาน แมคคาทรอนกิส์และหุน่ยนต์ และนาโนเทคโนโลยี เป็นต้น รวมถึง เปล่ียนผ่านไปสูเ่ศรษฐกิจฐานดิจทิลั 
(Digital economy) อย่างเต็มตวัในปี ๒๕๗๐ โดยนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ถือเป็นส่วนหน่ึงของแผนยทุธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี ท่ีจัดท�าภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับ
เป้าหมายการพฒันาทีย่ั่งยนื (SDGs) ของสหประชาชาต ิทัง้น้ี ประเทศไทยให้
ความส�าคญักบัการวจิยัและพฒันา (R&D) ในฐานะเป็นวาระส�าคญัล�าดบัต้น
ของชาติ โดยรัฐต้ังเป้าหมายในการเพิ่มงบประมาณด้าน R&D ให้ถึง
ร้อยละ ๒ ของ GDP ของประเทศภายในปี ๒๕๗๕ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การแข่งขันของประเทศ ส�าหรับบทบาทของภาครัฐสภาในการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ของประเทศไทย 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ด�าเนินการปฏิรูปกฎหมายเพื่อวางรากฐาน
ทีส่�าคญัในการรองรบัยุทธศาสตร์ “Thailand ๔.๐” อาทิ พ.ร.บ. ส่งเสรมิ
การลงทนุ ฉบับแก้ไข ฉบบัที ่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวนัออก พ.ศ. ๒๕๖๑ และ พ.ร.บ. เพิม่ความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศส�าหรบัอตุสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึง่ก�าหนดมาตรการ
ส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนานวัตกรรม ได้แก่ มาตรการจูงใจด้าน
ภาษี และสทิธปิระโยชน์ต่าง ๆ รวมถึง กองทุนส่งเสรมิการพัฒนา R&D 
ในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ทั้งนี้ สภานิติบัญญัติ
แห่งชาต ิ เชือ่มัน่ว่า วทน. คอืหัวใจของการพฒันาประเทศ และรฐัสภา
มหีน้าทีอ่นัส�าคญัย่ิงในการส่งเสริมผลกัดันให้เกิดนวตักรรม เพือ่ยกระดบั
การเจรญิเตบิโตของเศรษฐกจิ อนัจะน�าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาความยากจน
ความเหลือ่มล�า้ด้านโอกาสทางเศรษฐกจิและสงัคม และน�าพาประเทศไปสู่
ความเจรญิก้าวหน้าอย่างสมดุลและยัง่ยืน
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การประชุมประธานรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคยูเรเซีย ครั้งที่ ๓ 
 วนัท่ี ๑๗ ตลุาคม ๒๕๖๑ นายกติต ิวะสนีนท์ ในฐานะหวัหน้าคณะผู้แทนสภานิตบิญัญัตแิห่งชาต ิ พร้อมด้วย 

นายสมพล พันธุม์ณ ีและ พลเอก วีรณั ฉนัทศาสตร์โกศล ผูแ้ทนสภานิตบัิญญัตแิห่งชาต ิ เข้าร่วมการประชมุประธาน

รฐัสภาของประเทศในภมิูภาคยเูรเซีย ครัง้ที ่๓ ระหว่างวันที ่๘ - ๑๑ ตลุาคม ๒๕๖๑ ณ กรงุอนัตาเลยี สาธารณรัฐตรุกี 

ภายใต้ประเดน็หลกัของการประชุม เรือ่งความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และการพัฒนาท่ียัง่ยนื 

 โอกาสนี ้หัวหน้าคณะผูแ้ทนสภานติบิญัญัตแิห่งชาต ิกล่าวถ้อยแถลงประเดน็ดงักล่าว ถึงการพัฒนาทีย่ั่งยนื ซึง่

ในหลวงรชักาลที ่๙ พระราชทานปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ช่วยให้ไทยฟ้ืนตวัจากวกิฤตเิศรษฐกิจปี ๒๕๔๐ และ

สามารถเผชญิวิกฤตกิารเงนิปี ๒๕๕๐-๒๕๕๑ ท�าให้ไทยมีความพร้อมทีจ่ะปฏบิตัติามเป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยืนของ

สหประชาชาต ิ (SDGs) อกีท้ังได้แบ่งปันประสบการณ์กับประเทศต่าง ๆ ในการเป็นประธาน G77 เมือ่ปี ๒๕๕๙ และ

เป็นผูป้ระสานงานเพือ่การบรรลเุป้าหมายดังกล่าวของอาเซยีนนบัจากนัน้เป็นต้นมา ส่วนในปี ๒๕๖๒ ซึง่ไทยเป็น

ประธาน ASEAN และประธาน AIPA และมกีารจัดตัง้ศนูย์ศกึษาการพัฒนาท่ียัง่ยนื (SDGs Studies & Dialogues Centre) 

ในประเทศไทยด้วย
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พิธีมอบรางวัลประกวดตราสัญลักษณ์ในโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ 
 วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หน่ึง

เป็นประธานในพธิมีอบรางวลัให้กับเยาวชนทีส่่งผลงานชนะการประกวดตราสญัลกัษณ์สือ่ความหมาย เรือ่ง “ปลกูป่า

ในใจคน ปวงชนชาวไทย ร่วมใจปลกูต้นไม้ให้แผ่นดิน” ซึง่จัดขึน้ในโครงการพลกิฟ้ืนคืนป่าชายเลนสูธ่รรมชาต ิ เพือ่

น้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมี 

พลโท ชยัยทุธ พร้อมสขุ เป็นประธานกรรมการโครงการฯ 

 การจัดประกวดตราสัญลักษณ์ครั้งนี้ มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีจิตส�านึกและมีส่วนร่วมกับกิจกรรม

ปลกูป่า และได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยคณะกรรมการจะน�าผลงานทีไ่ด้รบัรางวลั ใช้เป็นสือ่ในการเผยแพร่รณรงค์

ผ่านช่องทางหลกั สือ่ออนไลน์ และส่ืออืน่ ๆ  ของโครงการ พร้อมกันน้ี รองประธานสภานิตบิญัญัติแห่งชาต ิ คนท่ีหนึง่ได้

ให้โอวาทกบัเยาวชนท่ีได้รับรางวลัว่า ขอให้เยาวชนหม่ันหาความรูแ้ละฝึกฝนให้ได้ประสบการณ์เพิม่เตมิเพือ่สร้างสรรค์

ผลงานทีด่ยีิง่ขึน้ต่อไปในอนาคต และเป็นตวัอย่างให้กับเยาวชนคนอืน่ ๆ อีกทัง้เพ่ือเป็นก�าลงัส�าคญัของชาติต่อไป

 จากนัน้ รองประธานสภานติบิญัญัตแิห่งชาต ิคนทีห่น่ึง ได้มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดตราสญัลกัษณ์ฯ 

โดยมเียาวชนให้ความสนใจส่งผลงานเข้าประกวดจ�านวน ๑๙๔ ผลงาน ส�าหรับผลงานท่ีได้รบัรางวลั มีดงัน้ี

 ๑. รางวัลชนะเลศิ ได้แก่ นายณฐัศาสตร์ โยธนินะกร มหาวทิยาลยัขอนแก่น จังหวดัขอนแก่น

 ๒. รางวัลรองชนะเลศิอนัดับ ๑ ได้แก่ นายอนุสทิธิ ์นันทพรม มหาวทิยาลยัขอนแก่น จังหวดัขอนแก่น

 ๓. รางวัลรองชนะเลศิอนัดับ ๒ ได้แก่ นายศุภวชิญ์ สงคราม โรงเรยีนกันตงัพิทยากร จังหวดัตรงั

 ๔. รางวัลชมเชย จ�านวน ๓ รางวัล ได้แก่

  - นางสาวสรณิลนิท์ ปิตจิรรยาวงศ์ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

  - นางสาวมไูฮม๊ะ ซา มหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดติถ์ จังหวัดอตุรดิตถ์ 

  - นายภานวุฒัน์ มมีิง่ มหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดิตถ์ จังหวดัอตุรดิตถ์
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สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติถึงแก่อนิจกรรม 
 วนัท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วชิิตชลชยั ประธานสภานิติบญัญัตแิห่งชาต ิได้แจ้ง

ต่อท่ีประชมุสภานติบิญัญัตแิห่งชาต ิ เรือ่ง การถึงแก่อนิจกรรมของ พลอากาศเอก ณรงค์ศกัดิ ์ สงัขพงศ์ สมาชกิ

สภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิ ด้วยโรคมะเรง็ตบั โดยสมาชิกสภานิตบัิญญัตแิห่งชาต ิร่วมยนืไว้อาลยัเป็นเวลา ๑ นาท ีและ

ส่งผลให้ขณะนีม้จี�านวนสมาชกิสภานติบิญัญติัแห่งชาติ ๒๔๐ คน

 ส�าหรับ พลอากาศเอก ณรงค์ศกัด์ิ สงัขพงศ์ เกิดเม่ือวนัที ่ ๑๗ มีนาคม ๒๔๙๒ อาย ุ ๖๙ ปี จบโรงเรยีน

เตรยีมทหาร รุ่นที ่๖ วิทยาศาสตรบณัฑติ วิศวกรรมอากาศยาน โรงเรียนนายเรอื

อากาศ รุน่ที ่ ๑๓ เคยด�ารงต�าแหน่งผูช่้วยทตูทหารและผูช่้วยทตูทหารอากาศ

กรุงแคนเบอร์รา ออสเตรเลีย กรรมการบริษัทท่าอากาศยาน จ�ากัด(มหาชน)

กรรมการบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัดรองประธานกรรมการ

บรษิทับรกิารเชือ้เพลงิการบนิกรุงเทพ ประธานกรรมการสถาบันการบนิพลเรอืน

แถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก (WSPU) ครั้งที่ ๙  
 วันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ศาสตราจารย์พเิศษ 

พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิในฐานะ

ทีป่รกึษาคณะกรรมการอ�านวยการจดัการประชมุสมชัชาใหญ่

สหภาพลกูเสอืรฐัสภาโลก (World Scout Parliamentary 

Union : WSPU) ครัง้ที ่ ๙ น�าคณะกรรมการอ�านวยการ

จัดประชุมฯ แถลงว่า รัฐสภาไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการ

ประชุมดังกล่าว ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๒ ถึงวันพุธท่ี ๑๔ 

พฤศจกิายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมดสุติธานี กรงุเทพฯ โดย

สมาชิกสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลกซึ่งเป็นสมาชิกรัฐสภา

ทีส่นใจในกจิการลกูเสอืจากทัว่โลกจ�านวน ๑๐๐ ประเทศ จะร่วมแลกเปลีย่น

ความเหน็ในหัวข้อหลกั เรือ่งบทบาทของรฐัสภาในการสนบัสนนุกจิการลกูเสอื 

เพือ่การบรรลเุป้าหมายการพฒันาท่ีย่ังยืน (SDGs) ซึง่นับเป็นครัง้แรกในการ

น�าประเด็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติมาเป็นหัวข้อหลัก

การประชมุทีเ่ชือ่มโยงกบับทบาทของลกูเสอืรฐัสภาโลก เนือ่งจากต้องการให้

ผู้เข้าร่วมประชุมตระหนักถึงศักยภาพของรัฐสภา ในการสนับสนุนกิจการลูกเสือเพ่ือน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เพราะในท้ายท่ีสดุของการประชุม สมาชกิจะมมีติร่วมกันเพ่ือน�าไปสู่การปฏบัิตขิองแต่ละประเทศ

 ขณะท่ี นายธ�ารง ทศันาญชล ี สมาชิกสภานิตบัิญญัตแิห่งชาต ิ และรองประธานสหภาพลกูเสอืรฐัสภาโลก 

ในฐานะประธานกรรมการอ�านวยการจดัการประชมุฯ กล่าวว่า การประชมุดงักล่าวศกึษาวางแนวทางร่วมกนั ในการ

พฒันาเดก็และเยาวชนด้วยกิจการลูกเสอื และจะมกีารประชมุคณะกรรมการบรหิาร การประชมุย่อยในเรือ่งบทบาท

ของรัฐสภาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต การมีส่วนเกื้อหนุนของสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก

เพือ่การบรรลเุป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยืน 
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การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฟิลิปปินส์  
 วนัท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีการเลอืกต้ังคณะกรรมการบรหิารกลุม่มิตรภาพสมาชิกรฐัสภาไทย-ฟิลิปปินส์ 

แทนคณะเดมิท่ีครบวาระ โดยเป็นการเลอืกคณะกรรมการบรหิาร ๙ คน ปรากฏว่า พลเอก ทวปี เนตรนิยม เป็นประธาน

บรหิารกลุม่มติรภาพฯ นายศกัดิท์พิย์ ไกรฤกษ์ เป็นรองประธานฯ พลเอก ชาตอดุม ตติถะสิร ิ เป็นเลขานุการ ส่วน

กรรมการบรหิารกลุม่มติรภาพ ประกอบด้วย พลเอก ไตรรัตน์ รงัคะรตัน พนัต�ารวจโท พงษ์ชยั วราชติ  พลเรอืโท พลเดช

เจรญิพลู และพลเรอืเอก วีระพนัธ์ สขุก้อน  ขณะทีน่างพิไลพรรณ สมบตัศิริ ิเป็นท่ีปรกึษากลุ่มฯ

 ส�าหรับคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา

ไทย-ฟิลปิปินส์ มีภารกิจหลกัในการสานสมัพนัธ์ด้านนิตบิญัญตัแิละ

ความสัมพันธ์ในมิติต่าง ๆ สองประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้น

กระชบัสมัพนัธไมตรีอันดีระหว่างสมาชกิรัฐสภาไทยกบัสมาชกิรฐัสภา

ฟิลปิปินส์ พร้อมท้ังศกึษาและแลกเปลีย่นข่าวสารในส่วนทีเ่กีย่วข้อง

กับวงงานรัฐสภากับรัฐสภาฟิลิปปินส์ และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้

ในลกัษณะถ้อยทีถ้อยปฏบิตัิ

ประชุมคณะกรรมการอ�านวยการจัดการประชุมภายใต้กรอบ AIPA เพื่อเตรียมความพร้อมรัฐสภาไทย

ในการเป็นเจ้าภาพปี ๒๕๖๒ 
 วนัท่ี ๒๖ ตลุาคม ๒๕๖๑ ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วชิติชลชัย ประธานสภานิตบิญัญัติแห่งชาต ิในฐานะ

ประธานคณะกรรมการอ�านวยการจดัการประชมุภายใต้กรอบสมัชชารฐัสภาอาเซยีน (AIPA) เป็นประธานการประชุม

คณะกรรมการฯ ซึง่ประกอบด้วยคณะสมาชกิสภานติิบญัญัตแิห่งชาต ิ และเจ้าหน้าท่ีของรฐัสภาท่ีเก่ียวข้อง โดยท่ีประชมุ

ได้หารอืถงึการเตรยีมการทัง้หมดให้ครอบคลมุการเป็นเจ้าภาพของรัฐสภาไทยในการจัดประชมุ AIPA ครัง้ท่ี ๔๐ และ

การประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องที่จะเกิดขึ้นในปี ๒๕๖๒ จึงมีการหารือถอดบทเรียนจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาที่รัฐสภา

สงิคโปร์เป็นเจ้าภาพ การสรุปสถานท่ีจัดประชมุเตรยีมการของคณะผูแ้ทน AIPA ในการเข้าร่วมประชมุระหว่างคณะ

ผูน้�าอาเซยีนกบัผูแ้ทน AIPA (AIPA-ASEAN Interface) ทีโ่รงแรมอนิเตอร์คอนติเนนตลั กรุงเทพฯ ซ่ึงการจัดประชมุ

ดงักล่าวจะมีขึน้ระหว่างวนัท่ี ๒๐ - ๒๓ มถินุายน ๒๕๖๒ ช่วงเดยีวกับการประชมุสดุยอดอาเซียนครัง้ท่ี ๓๔ ท่ีรัฐบาลเป็น

เจ้าภาพ รวมถงึการเตรยีมความพร้อมส�าหรบัการประชมุคณะมนตรท่ีีปรกึษาของ AIPA ว่าด้วยยาเสพตดิ (AIPACODD) 

ครัง้ที ่ ๒ ซึง่จะจดัข้ึนระหว่างวนัที ่ ๑๒ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่

โรงแรมเลอเมอรเิดยีน จ.เชยีงใหม่ และจดัให้มกีารศกึษาดงูานท่ีสถานี         

เกษตรหลวงอินทนนท์ รวมทั้งการเตรียมการจัดประชุมใหญ่ AIPA 

ครัง้ที ่ ๔๐ ในเดือนสงิหาคม ๒๕๖๒ ท่ีกรงุเทพฯ ซึง่ขณะน้ีมกีารตัง้

อนุกรรมการเข้ามาท�าหน้าที่อ�านวยการจัดประชุมให้ครอบคลุมทุก

ด้าน อาท ิ ด้านพธิกีาร การอ�านวยความสะดวก การประชาสมัพันธ์ 

การรกัษาความปลอดภยัและพยาบาล ด้านเนือ้หาสาระการประชมุ
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สัมมนา “ส.น.ช.ปลดล็อคกัญชา เป็นยารักษาโรค” 
 วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

เป็นประธานเปิดการสมัมนา เรือ่ง “สนช.ปลดลอ็คกัญชา เป็นยารกัษาโรค” จัดโดยคณะกรรมาธกิารวสิามญักจิการ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ร่วมกับส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ ห้องประชุม

กรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๖-๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาควิชาการ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อาทิ ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

กระทรวงยุติธรรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ส�านักงานต�ารวจ

แห่งชาติ และนักวิชาการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันมีงานวิจัยทั้งของไทยและต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับ

การรักษาโรคของกัญชา แต่กฎหมายไทยยังไม่อนุญาตให้น�ากัญชามาใช้ในทางการแพทย์ มีเพียงการอนุญาตให้

ครอบครองกัญชาเพ่ือศึกษาวิจัยเท่าน้ัน ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาต

จากกระทรวงสาธารณสุข และไม่อนุญาตให้ใช้กับมนุษย์ ประกอบ

กับกัญชาถือเป็นยาเสพติดให้โทษ ประเภท ๕ ตามพระราชบัญญัติ

ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ก�าหนดโทษท้ังผูเ้สพและผูค้รอบครอง

ซึ่งข้อกฎหมายดังกล่าวเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการน�ากัญชา

มาใช้ในการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ให้เป็นยารักษาโรค ดังนั้น

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงเห็นว่าหากมีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว

ต้องด�าเนินการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู ้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งการจัด

สัมมนาครั้งนี้ จะน�าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้มาประกอบ

การพิจารณา และจัดท�าวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการ

แก้ไขกฎหมายดังกล่าวอย่างรอบด้าน เพื่อสนับสนุนการปรับปรุง

กฎหมายให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

 ขณะที ่ นายแพทย์เจตน์ ศริธรานนท์ ประธานกรรมาธิการ

การสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวว่า หากจะแก้ไข 

พ.ร.บ.ยาเสพติด ให้มีความครอบคลุมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ

ใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ทั้งหมด จ�าเป็นจะต้องแก้ไข

กฎหมายทั้งฉบับรวมท้ังต้องมีการแก้ไข พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดี

ยาเสพตดิ พ.ศ.๒๕๕๐ ด้วย แต่กระบวนการดังกล่าวต้องใช้เวลานาน

ไม่ทันต่อวาระการท�างานของสภาฯ ดังนั้น จึงเสนอเป็นร่าง พ.ร.บ.

ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม

ร่างกฎหมายเดิม เพื่อให้สามารถปลดล็อคกัญชาและพืชกระท่อม

น�าไปใช้ไปศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งการน�าไป

รักษาต้องอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลและควบคุมของแพทย์
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การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการเมืองและการประชุมคณะกรรมาธิการพิเศษว่าด้วยการก่อตั้ง

รัฐสภาเอเชีย 
 วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ในสมัชชารัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary Assembly : APA) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการเมือง 

(Standing Committee on Political Affairs) และการประชุมคณะกรรมาธิการพิเศษ ว่าด้วยการก่อตั้งรัฐสภาเอเชีย 

(Special Committee for Creation of the Asian Parliament : SCCAP) ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

ณ โรงแรม Pearl Continental Hotel เมืองกวาดาร์ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน โดยมีสมาชิกรัฐสภาจาก ๒๓ 

ประเทศ จากจ�านวนสมาชิก  ๔๒ ประเทศ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว  ส�าหรับการประชุมคณะกรรมาธิการพิเศษ

ว่าด้วยการก่อตั้งรัฐสภาเอเชีย (SCCAP) ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาถึงแนวทางการก่อตั้งรัฐสภาเอเชีย และอนาคต

ของรัฐสภาเอเชีย ซึ่งผู้แทนจากรัฐสภาหลายประเทศ อาทิ ปากีสถาน ลาว เนปาล จีน และกัมพูชา เห็นว่าแนวทาง

หรือรูปแบบการก่อตั้งยังไม่มีความชัดเจน อีกทั้งต้องเกี่ยวข้องกับการเมืองและงบประมาณ ดังนั้น ที่ประชุมจึง

เสนอให้มีการทบทวนรูปแบบการก่อตั้ง การหารือกับฝ่ายรัฐบาลของตน แล้วจัดท�าข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่

ผ่านการพิจารณาจากรัฐสภาเป็นลายลักษณ์อักษร แล้วจึงแจ้งมาที่ APA เพื่อให้คณะกรรมาธิการนัดหารือร่วมกัน

ถึงแนวทางที่ดีที่สุดและเป็นไปได้เกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐสภาเอเชีย

 พล.อ.นิพัทธ์ ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองประธาน

การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการเมืองของ APA ซึ่งมีการ

พิจารณาปรับแก้ไขร่างข้อมติของคณะกรรมาธิการ โดยมีเนื้อหา

ส�าคัญในการมุ ่งเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐสภาสมาชิก

ของ APA การจัดการกับปัญหาที่ภูมิภาคเอเชียก�าลังเผชิญอยู่ใน

ด้านสันติภาพ ความม่ันคง สิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียมและ

ความเสมอภาค การพัฒนาที่ยั่งยืน การเคารพความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม และการให้ความส�าคัญด้านมนุษยธรรม รวมทั้ง

ร่างข้อมติฉบับที่วุฒิสภาปากีสถานเสนอ เรื่องการพัฒนาผ่าน

กระบวนการประชาธิปไตย ที่จะมุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืนในปี ๒๕๗๓ โดยเฉพาะเป้าหมายที่ ๑๖ ของการ

พัฒนา เพื่อสนับสนุนสังคมสงบสุข ยุติธรรมและไม่แบ่งแยก 

 ทั้งนี้ ท้ายที่สุดของการประชุม มีการรับรองรายงานการ

ประชุม และร่างข้อมติคณะกรรมาธิการ ด้านการเมืองจ�านวน 

๘ ฉบับ ซึ่งจะมีการน�ารายงานและข้อมติดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุม

สมัชชาใหญ่ APA ในช่วงปลายปี ๒๕๖๑ เพื่อให้รัฐสภาสมาชิก

มีมติรับรองต่อไป โอกาสนี้ พล.อ. นิพัทธ์ แถลงยืนยันการเป็น

เจ้าภาพจัดประชุมกรรมาธิการด้านสังคมและวัฒนธรรมของ APA 

ที่รัฐสภาไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดข้ึนที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 

๑๒-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พร้อมเชิญสมาชิกเข้าร่วมการประชุม

ดังกล่าวด้วย
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สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นชอบให้ประกาศใช้ ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญาฯ 
 วนัท่ี ๒ พฤศจกิายน ๒๕๖๑ ทีป่ระชมุสภานิตบิญัญัตแิห่งชาติ พิจารณาร่างพระราชบญัญัตแิก้ไขเพ่ิมเตมิ

ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา ท่ีกรรมาธิการวสิามัญพิจารณาเสรจ็แล้ว ก่อนมมีติเหน็ชอบให้ประกาศใช้

เป็นกฎหมายด้วยเสยีง ๑๖๗ เสยีง งดออกเสยีง ๕ เสยีง โดยไม่มผู้ีไม่เหน็ด้วย จากจ�านวนผูเ้ข้าร่วมประชุม ๑๗๒ คน 

ส�าหรับร่างกฎหมายดงักล่าวมจี�านวน ๙ มาตรา มีความส�าคญัเป็นการแก้ไขกฎหมายเดมิเก่ียวกับการไต่สวนมลูฟ้องที่

ยงัไม่เอือ้ต่อการคุม้ครองสทิธขิองจ�าเลย เนือ่งจากจ�าเลยทีอ่าจไม่มีทนาย

และไม่สามารถแถลงให้ศาลทราบถึงข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ศาลควร

ส่ังว่าคดีไม่มีมูล รวมถงึในชัน้พิจารณาคดี หากจ�าเลยไม่มาศาล ศาลไม่สามารถ

สบืพยานต่อไปได้ หรอืจนกว่าจ�าเลยจะมา ท�าให้คดล่ีาช้า ส่งผลกระทบต่อ

หลกัการอ�านวยความยตุธิรรมทีร่วดเรว็และเป็นธรรม จงึมกีารเพิม่ข้อก�าหนด

ต่าง ๆ เพิม่เตมิ อาท ิกรณทีีศ่าลมอี�านาจพจิารณาและสบืพยานลบัหลงัจ�าเลยได้

รวมท้ังก�าหนดหลักเกณฑ์ด�าเนินกระบวนการพิจารณากรณีจ�าเลยหลบหนี

หรอืไม่มารบัฟังโดยไม่มเีหตอุนัควร และครอบคลมุไปถึงกรณจี�าเลยทีเ่ป็นนิตบิคุคลท่ีถูกออกหมายจับแต่ยงัจับตวัไม่ได้ 

รวมทัง้ก�าหนดเรือ่งการเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายในการส่งส�าเนาฟ้องและหมายเรยีกให้แก่จ�าเลยด้วยจ�านวนไม่สงูเกนิสมควร 

ทัง้น้ี ร่างกฎหมายแก้ไขเพิม่เตมิประมลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา จะมีผลใช้บังคบัตัง้แต่วนัถัดจากวนัประกาศใน

ราชกจิจานเุบกษา เป็นต้นไป

โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน  
 วนัที ่ ๓ พฤศจกิายน ๒๕๖๑ ณ หอประชมุโรงเรยีนบ้านทุง่พรหมทอง หมูท่ี ่ ๘ ต�าบลบางลาย อ�าเภอบงึนาราง 

จังหวดัพจิิตร นายพรีะศักด์ิ พอจติ รองประธานสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิ คนทีส่อง ในฐานะประธานกรรมการ ด�าเนนิงาน

โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

พบประชาชนตามวถีิไทยนยิมยัง่ยนื จงัหวดัพจิติร จงัหวดัก�าแพงเพชร จงัหวดันครสวรรค์ และจงัหวดัอทุยัธาน ีทัง้นี ้ โครงการ

ดงักล่าวมวีตัถปุระสงค์ เพือ่เผยแพร่บทบาทหน้าทีแ่ละอ�านาจของสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิ อนัจะน�าไปสูค่วามรูค้วามเข้าใจ

และความร่วมมือในการด�าเนนิงานด้านนติบิญัญัตต่ิอไปโดยได้เปิดโอกาสให้ประชาชนในพืน้ทีป่ระกอบด้วย ทมีขบัเคลือ่น

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน  ผู้น�าชุมชน ผู้น�าท้องถิ่น และประชาชน จ�านวน ๖๐๐ คน ร่วมรับฟังปัญหา และเสนอ

แนะแนวทางการแก้ปัญหาเพือ่ให้ประชาชนมส่ีวนร่วมกบัการด�าเนนิงานของสภานติบิญัญตัแิห่งชาติ

 จากนั้น รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง 

กล่าวสรปุการรบัฟังปัญหาของประชาชนในพืน้ทีแ่ละจะน�าประเดน็ปัญหา

ต่าง ๆ ทีไ่ด้รับฟังส่งต่อให้กบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่น�าไปพจิารณา

ด�าเนินการแก้ไขต่อไป และร่วมเยีย่มชมนทิรรศการผลการด�าเนนิงานการ

ขบัเคลือ่นโครงการไทยนยิม ยัง่ยนืของจงัหวัดพิจติร โดยม ี นายสมศกัดิ์

จันทรสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นผู้กล่าวรายงาน และ

ประชาชน เยาวชนได้ร่วมกันน�าเสนอผลงานต่างๆ ของจงัหวดัพจิติร
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กิจกรรมดินเนอร์ทอล์ก (Dinner talk) "ก้าวต่อไปของประเทศไทย”
 วนัท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องเพลนาร ี๒ – ๓ ศนูย์
การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม
ดนิเนอร์ทอล์ก (Dinner talk) "ก้าวต่อไปของประเทศไทย” โดยม ีนายประเสรฐิ
บุญสัมพันธ์ ประธานจัดกิจกรรมดินเนอร์ทอล์ก ในคณะกรรมการ
สวสัดิการ สภานติบิญัญติัแห่งชาติ  กล่าวต้อนรบั
 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้กล่าวเปิดงานฯ ว่า
ตลอดระยะเวลา ๔ ปีทีผ่่านมา สภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิ ได้ตรากฎหมาย
หลายฉบับที่มีส่วนส�าคัญกับการพัฒนาประเทศไทยทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง อาทิ พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมวีตัถปุระสงค์มุง่พัฒนาพืน้ท่ีภาคตะวนัออก
ให้มีการประกอบพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม ที่ใช้เทคโนโลยี
ช้ันสูง และทันสมัย เพื่อสร้างผลผลิตนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งกฎหมายฉบับนี้จะเป็นกลไก
ส�าคัญในการช่วยพัฒนาระบบเศรษฐกิจไทยในภาคอุตสาหกรรมการผลิตให้เติบโตและเข้มแข็งสามารถแข่งขันกับ
ต่างประเทศในเวทีโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ การจัดกิจกรรมครั้งนี้จะก่อให้เกิดองค์ความรู้แก่ทุกภาคส่วน
ให้ร่วมกนัขบัเคลือ่นเศรษฐกจิไทยให้พฒันาไปสูค่วามม่ันคง ม่ังคัง่ และยัง่ยืน เพ่ือความอยู่ดมีีสขุของประชาชนไทย
ในอนาคตต่อไป
 ขณะท่ีนายวษิณ ุเครอืงาม รองนายกรัฐมนตร ีกล่าวบรรยาย เรือ่ง “ก้าวต่อไปของประเทศไทย” ว่า ในอดตี
ไทยก้าวเดินแบบขาดจุดหมายปลายทาง แต่ขณะนี้ ไทยมีแผนยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ซึ่งเป็นการก�าหนดเป้าหมาย
และทิศทางในอนาคต ซึ่งท�าให้นักลงทุนเกิดความเชื่อม่ัน แม้ที่ผ่านมาจะมีปัญหาทางการเมือง แต่ก็ไม่ได้ท�าให้
การพัฒนาประเทศต้องหยุดชะงัก อกีท้ัง สนช. ได้ท�าหน้าท่ีพิจารณาเหน็ชอบกฎหมายไปแล้วกว่า ๓๐๐ ฉบบั และได้
พจิารณาให้สอดคล้องกับพนัธกรณรีะหว่างประเทศด้วย จึงท�าให้สามารถแก้ไขปัญหาทีส่�าคญัได้หลายเรือ่ง เช่น การค้า
งาช้าง และยาเสพตดิ เป็นต้น ทัง้น้ี ยนืยนัว่า รฐับาลชดุใหม่สามารถปรับเปลีย่นยุทธศาสตร์ชาตไิด้ตามความเหมาะสม 
และเม่ือปรบัเปลีย่นแล้วก็จะต้องด�าเนนิการตามท่ีได้ปรบัเปล่ียนไว้ ให้เกิดผลสมัฤทธิด้์วย
      ด้านนายกอบศกัดิ ์  ภตูระกลู รฐัมนตรปีระจ�าส�านักนายกรัฐมนตร ี กล่าวบรรยาย เร่ือง “เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวนัออกกบัการพฒันาเศรษฐกจิไทย” ว่า ประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายในการปรบัตวัให้ทันกับยคุท่ีมกีาร
ใช้นวตักรรมทางเทคโนโลยไีปสูก่ารเปลีย่นแปลงของสงัคม ดงัน้ัน ภาคธุรกิจต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่าจะยนืในต�าแหน่ง
ใดในอนาคตอกี ๒๐ ปีข้างหน้า ขณะทีร่ฐับาลแต่ละชดุต้องขบัเคลือ่นประเทศตามแผนยทุธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ซึง่รฐับาลชดุนีไ้ด้วางแผนขบัเคลือ่นโครงการพัฒนาระเบยีงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก 
(ออีีซ)ี ให้เป็นแหล่งเศรษฐกจิใหม่รองรบัการเตบิโตในอกี ๓๐ ปีข้างหน้า ซึง่จ�าเป็นต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
ต่างๆ เพือ่รองรบัการลงทุนจากต่างชาต ิ อาท ิ โครงการเชือ่มต่อการคมนาคมต่างๆ ทัง้ระบบขนส่งทางอากาศจาก 
๓ สนามบนิ ทัง้สวุรรณภูม ิดอนเมือง และอู่ตะเภา ระบบขนส่งทางราง ด้วยการพัฒนารถไฟความเรว็สงู และรถไฟทางคู่
ระบบขนส่งทางเรอื ผ่านโครงการพฒันาแหลมฉบังระยะที ่ ๓ ให้เป็นท่าเรือทีส่�าคัญในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้
รวมท้ังโครงการพฒันาสนามบนิอูต่ะเภาและเมอืงการบนิภาคตะวนัออกให้รองรบัอุตสาหกรรมชิน้ส่วนอากาศยาน 
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โครงการกองทุนการศึกษา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 วันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ส�านักงานองมนตรี กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร 
วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ เข้าพบพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการโครงการ
กองทุนการศึกษา และนายเกษม วัฒนชัย กรรมการโครงการกองทุนการศึกษา เพื่อหารือร่วมกันและขอรับทราบ
แนวทางในการให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ โครงการกองทุนการศึกษา จัดตั้งขึ้นตามที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ได้มีกระแสพระราชด�ารัสกับประธานองคมนตรี และคณะ
องคมนตรี ให้ร่วมกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง คณะองคมนตรีได้รับสนองพระราชด�ารัสมาด�าเนินการในสถาน
ศึกษาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน โดยพระราชทาน
ทรัพย์ส่วนพระองค์พระราชทานทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่
ขาดแคลนมีความประพฤติดีให้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนจนสามารถ
ประกอบอาชีพได้ รวมทั้งสร้างความพร้อมด้านกายภาพให้แก่
โรงเรียน พัฒนาองค์ความรู้และให้สวัสดิการแก่ครูพร้อมทั้งสร้าง
จิตส�านึกให้ครูรักศิษย์ และศิษย์รักครู โดยเริ่มด�าเนินงานสนอง
พระราชด�ารัสมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นมา
จนถึงปัจจุบัน

**********************
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รอบรั้วสภา
ข่าวต่างประเทศ

รัฐสภาเกาหลีใต้จัดท�าร่างกฎหมายบริหารจัดการและลดภาวะค่าฝุ่นละอองในอากาศ
	 วันที่	 ๑๑	 ตุลาคม	 ๒๕๖๑	 รัฐสภาเกาหลีใต้ในฐานะองค์กรนิติบัญญัติ	 จัดท�าร่างกฎหมาย	 “การบริหาร
จัดการและลดภาวะค่าฝุ่นละอองในอากาศ”	 มุ่งเน้นให้ความส�าคัญต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาภาวะฝุ่นละออง
ในอากาศเป็นหลัก	โดยตั้งคณะกรรมการจัดท�านโยบายแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ	ทั้งในระดับมหานคร	และ
ระดับจังหวัด	 ให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน	 และหัวหน้าส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ	 ให้กระทรวงสิ่งแวดล้อมจัดตั้ง	 “ศูนย์ข้อมูลบริหาร
จัดการปัญหาฝุ่นละอองแห่งชาติ”	 เพื่อเป็นองค์กรกลางท�าหน้าที่รวบรวม	
และเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนการที่ก�าหนด	 ซึ่ง
ต้องก�าหนดแผนการด�าเนินงานทุกระยะ	๕	ปี		ร่างกฎหมายฉบับนี้จะมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่	๑๕	กุมภาพันธ์	๒๕๖๒ 

ประธานรัฐสภาเกาหลีใต้ก�าหนดให้มีการปรับปรุงและปฏิรูปบทบาทหน้าที่การบริหารราชการของหน่วยงาน 
	 วนัท่ี	๑๒		ตลุาคม	๒๕๖๑	นายมุน	ฮีซัง	ประธานรฐัสภาสาธารณรฐัเกาหลใีต้	ก�าหนดให้มกีารปรบัปรงุและปฏริปู
บทบาทหน้าที่การบริหารราชการของหน่วยงานภายใต้สังกัดรัฐสภา	 ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งด้านความรู้
ความสามารถของบคุลากร	 ประสทิธภิาพการใช้จ่ายงบประมาณของรฐัสภา	 และการปฏริปูโครงสร้างองค์กร	 โดยจดัตัง้
คณะกรรมการปฏริปูการบรหิารราชการแผ่นดนิของรัฐสภา	 ให้มหีน้าทีก่�าหนด
แนวทางและจัดท�าแผนการปฏิรูปการบริหารราชการทั้งระบบ	 ประกอบด้วย
กรรมการจ�านวน	 ๖	 คน	 ได้รับการเสนอรายชื่อจากประธานรัฐสภา	 และ
กรรมการจ�านวน	 ๓	 คน	 ได้รับการเสนอรายชื่อจากตัวแทนพรรคการเมือง	
รวมท้ังสิน้	 ๙	 คน	 พจิารณาและน�าเสนอแนวทางแผนการปฏริปูให้แล้วเสรจ็
ภายในระยะเวลา	๓	เดือน

ผู้น�าฝ่ายค้านรัสเซียได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจ�าแล้ว ภายหลังถูกควบคุมตัวมานาน ๒๐ วัน
 วันที่	 ๑๔	 ตุลาคม	 ๒๕๖๑	 นายอเล็กซี	 นาวาลนีย์	 ผู้น�าฝ่ายค้านรัสเซียถูกควบคุมตัวครั้งที่สองมาตั้งแต่
วันที่	 ๒๔	 กันยายน	 หลังจากเพิ่งรับโทษคุมขังในเรือนจ�าจากการจัดการชุมนุมโดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อ
เดือนมกราคม	 ผู้น�าฝ่ายค้านวัย	 ๔๒	 ปี	 ซึ่งเป็นคู่อริของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์	 ปูติน	 ออกจากเรือนจ�าทางใต้
ของกรุงมอสโกเมื่อช่วงเช้าของวันน้ี	 และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเล็กน้อยก่อนขึ้นรถออกไป	 กลุ่มสนับสนุนกังวล
ว่าการใช้โทษคมุขงัฐานฝ่าฝืนกฎหมายกับผู้น�าฝ่ายค้านตดิกนัถงึสองครัง้
จะท�าให้เจ้าหน้าทีส่ามารถด�าเนนิการกบันายนาวาลนีย์ในคดอีาญาได้
ซึง่หากเป็นเช่นน้ันเขาจะต้องถกูคมุขงัยาวในเรอืนจ�า	 นายนาวาลนย์ี
กลายเป็นผู้น�าฝ่ายต่อต้านคนส�าคัญจากการจัดการชุมนุมต่อต้าน
ประธานาธบิดปูีตนิครัง้ใหญ่เมือ่ปี	 ๒๕๕๔	 และปี	๒๕๕๕	โดยกล่าวหา
ว่าโกงการเลอืกตัง้สมาชกิสภา	 โดยมกีลุม่ผูร่้วมสนับสนุนซึง่ส่วนใหญ่
เป็นคนวัยหนุ่มสาวที่ติดตามเขาทางบล็อกและช่องทางออนไลน์ นายอเล็กซี นาวาลนีย์
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เหตุระเบิดโจมตีในการหาเสียงเลือกตั้งที่อัฟกานิสถาน ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มกว่า ๒๒ คน 

	 วันที่	๑๔	ตุลาคม	๒๕๖๑		เจ้าหน้าที่อัฟกานิสถานกล่าวว่า	มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายสิบคนจากเหตุ
รุนแรงระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาทั่วประเทศ	 เนื่องจากกลุ่มติดอาวุธพยายามโจมตีหน่วยลงคะแนน		
จากรถจกัรยานยนต์ตดิระเบดิก่อเหตทุ่ามกลางกลุม่ผู้สนบัสนนุผู้สมคัรหญิงทีจ่งัหวดัทาคาร์	 ท�าให้มผีูเ้สยีชวีติ	 ๒๒	 คน
และผู้บาดเจ็บ	๓๖	คน	ส่วนใหญ่เป็นพลเรือน		เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ท้องถิ่นระบุตัวเลขผู้เสียชีวิต	๒๓	คน	ส่วนที่จังหวัดเฮรัต		มีรายงาน
มือปืน	 ๒	 คน	 โจมตีส�านักงานหาเสียงท้องถิ่น	 ท�าให้มีผู้เสียชีวิต	
๒	 คน	 เป็นเด็กชายวัย	๙	 ขวบ	 และพนักงานรักษาความปลอดภัย	
ส่วนอีก	 ๒	 คน	 ได้รับบาดเจ็บ	 เหตุความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาช่วง	๒-๓	เดือนที่ผ่านมาในอัฟกานิสถานท�าให้
มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายร้อยคนแล้ว								

สภาผู้แทนราษฎรสเปนเร่งพิจารณาให้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งแก่ผู้ที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา  

	 วนัที	่ ๑๘	 ตลุาคม	 ๒๕๖๑	 สภาผูแ้ทนราษฎรสเปน	 ได้ผ่านความเหน็ชอบด้วยมตเิอกฉนัท์ให้มกีารแก้ไขเพิม่เติม

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการเลอืกต้ังทัว่ไป	 โดยสาระส�าคญัของเน้ือหาทีแ่ก้ไขเพ่ิมเตมิคอื	 ให้ผูท้ีม่ภีาวะ

บกพร่องทางสติปัญญา	 ผูป่้วยทางจิตหรอืผูท่ี้มคีวามบกพร่องของสมรรถนะทางสมอง	 จ�านวน	 ๑๐๐,๐๐๐	 คน	 มีสทิธิ

ออกเสยีงเลอืกตัง้	 ซ่ึงสภาผู้แทนราษฎรจะส่งให้วฒุสิภาพิจารณา	 เพ่ือให้การแก้ไขเพ่ิมเตมิครัง้น้ีมีผลทนัการเลอืกตัง้

ทัว่ไปของแคว้นอนัดาลเูซยี	 ทีจ่ะเกดิขึน้ในวนัที	่๒	ธนัวาคม	๒๕๖๑	น้ี

	 สเปนเป็นประเทศที่	 ๘	 ของสหภาพยุโรปที่ไม่น�าข้อจ�ากัด

ในเร่ืองความพิการมากีดกันสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง	 โดยประเทศที่

ยกเลิกน�าความพิการมาเป็นอุปสรรคในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

ของพลเมืองก่อนหน้านี้ได้แก่	 ออสเตรีย	 โครเอเชีย	 เนเธอร์แลนด	์

อติาลี	ลตัเวยี	สวสีเซอร์แลนด์	และสหราชอาณาจกัร	

สภาผู้แทนราษฎรมาซิโดเนียมีมติเสียงข้างมากเปลี่ยนชื่อประเทศ

	 วันที่	๒๐		ตุลาคม	๒๕๖๑		สภาผู้แทนราษฎรมาซิโดเนียมีมติเสียงข้างมากเห็นชอบข้อเสนอในการปรับแก้

รัฐธรรมนูญ	 ให้มีการเปลี่ยนชื่อประเทศจากมาซิโดเนีย	 เป็นมาซิโดเนียเหนือ	 และการเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การ

สนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ	 หรือนาโต	 การลงมติในครั้งนี้ต้องล่าช้าออกไปถึง	 ๑๐	 ชั่วโมง	 เนื่องจาก

มีการโต้แย้งกันอย่างเผ็ดร้อน	 ระหว่าง	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านอนุรักษ์นิยม	 ที่คัดค้านการเปลี่ยนช่ือ

ประเทศ	 ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้าน

อย่างกรีซ	 ที่อ้างว่ามาซิโดเนียเป็นชื่อจังหวัดหนึ่งของกรีซ	 และขู่ว่า

จะสกัดกั้นการเข้าเป็นสมาชิกนาโตของมาซิโดเนีย	 หากไม่ยอม

เปลี่ยนชื่อประเทศ	
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เอธิโอเปีย ประเทศในทวีปแอฟริกามีประธานาธิบดีหญิงคนแรกของประเทศ  

	 วันที่		๒๕		ตุลาคม	๒๕๖๑		สถานีโทรทัศน์ของทางการเอธิโอเปียถ่ายทอดสดการลงมติของรัฐสภา	เห็นชอบ

ให้นางซาเลห์-เวิร์ค	ด�ารงต�าแหน่งประธานาธิบดีคนที่	๗	ของประเทศ	ต่อจากประธานาธิบดีมูลาตู	เตโชม	เวอร์ตู

ที่ยื่นลาออกต่อรัฐสภาเมื่อวันพุธ	 หนึ่งปีก่อนครบวาระ	 ๕	 ปี	 โดยให้เหตุผลว่าต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการ

เปลี่ยนแปลงและปฏิรูป	 ประธานาธิบดีหญิงคนแรกของประเทศกล่าวต่อรัฐสภาว่า	 เมื่อประเทศไร้สันติภาพ	 สตรี

ผู้เป็นมารดาทุกคนย่อมท้อแท้ผิดหวัง	 ดังนั้นทุกคนจึงจ�าเป็นต้องร่วมกันสร้างสันติภาพเพื่อมารดาของทุกคน	

ต�าแหน่งประธานาธิบดีเอธิโอเปียเป็นต�าแหน่งทางพิธีการ	 ขณะที่อ�านาจการบริหารที่แท้จริงอยู่ที่นายกรัฐมนตรี	

หัวหน้าคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอาบี	อาเหม็ด		ทวีตว่า	วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรลงมติครั้งประวัติศาสตร์

เลือกประธานาธิบดีสตรีคนแรกของเอธิโอเปียยุคใหม่	 เพราะในสังคมท่ีให้ผู้ชายเป็นใหญ่อย่างเอธิโอเปีย	 การ

แต่งตั้งสตรีเป็นประมุขของรัฐไม่เพียงสร้างมาตรฐานให้แก่อนาคต	 แต่ยัง

สร้างบรรทัดฐานให้สตรีได้มีสิทธิตัดสินใจเรื่องราวสาธารณะ	 สัปดาห์ที่แล้ว

นายกรัฐมนตรีอาเหม็ดเพ่ิงปรับคณะรัฐมนตรีและแต่งตั้งให้ผู ้หญิงเป็น

รัฐมนตรีถึง	๑๐	คน	นับเป็นประเทศที่สามในแอฟริกา	รองจากรวันดาและ

เซเชลส์ที่ให้สตรีมีบทบาทในคณะรัฐมนตรีอย่างเสมอภาคนางซาเลห์-เวิร์ค	

ถือเป็นประธานาธิบดีคนที่	 ๔	 ของรัฐบาลผสมอีพีอาร์ดีเอฟ	ประกอบด้วย	

๔	พรรคการเมืองที่ขึ้นปกครองเอธิโอเปียตั้งแต่ปี	๒๕๓๑

นายจาอีร์ โบลโซนารู อดีตนายทหารยศร้อยเอกสายขวาจัดชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีบราซิล
			 วันที่	 	๒๙	ตุลาคม	๒๕๖๑		ศาลเลือกตั้งสูงสุดบราซิลเผยแพร่ผลคะแนนอย่างเป็นทางการที่นับไปเกือบ
ครบแล้วว่า	นายจาอีร์		โบลโซนารู	วัย	๖๓	ปี	ได้คะแนนเกินร้อยละ	๕๕	ทิ้งห่างนายเฟอร์นันโด	อัดดัด	อดีตนายก
เทศมนตรีนครเซาเปาโล	คู่แข่งฝ่ายซ้ายที่ได้คะแนนร้อยละ	๔๕	ผู้สนับสนุนเขาพากันแสดงความยินดีเต็มท้องถนน
หน้าบ้านพักในนครรีโอเดจาเนโร	โบกธงชาติและจุดพลุ	
	 นายโบลโซนารู	 จะสาบานตนในวันที่	 ๑	 มกราคมปีหน้า	 รับต�าแหน่งประธานาธิบดีประเทศใหญ่ที่สุด
ในลาตินอเมริกาท่ามกลางปัญหาที่รออยู ่มากมาย	 ทั้งภาวะเศรษฐกิจถดถอยเลวร้ายที่สุดของประเทศ
การทุจริตอ้ือฉาวมูลค่ามหาศาล	 และอาชญากรรมรุนแรงทั่วเมือง
เขาชูนโยบายกวาดล้างทุจริตและอาชญากรรมด้วยความเด็ดขาด	
และแสดงความชื่นชมการปกครองระบอบเผด็จการทหารสมัย
ปี	 ๒๕๐๗-๒๕๒๘	 ขณะเดียวกันมักแสดงความเห็น	 ดูหมิ่นสตร	ี
คนรักเพศเดียวกันและคนผิวด�า

 

นางซาเลห์-เวิร์ค

นายจาอีร์  โบลโซนารู
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รัฐบาลนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ของญี่ปุ่นผ่านความเห็นชอบร่างกฎหมายเปิดรับแรงงานต่างชาติ 

	 วันที่	 ๒	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๑	 รัฐสภาญี่ปุ่นจะผ่านความเห็นชอบตามแรงกดดันจากภาคธุรกิจ	 แม้ว่า

ฝ่ายค้านอาจเตะถ่วงการพิจารณาอยู่บ้าง	 ร่างกฎหมายนี้ก�าหนดวีซ่าใหม่	 ๒	 ประเภท	 ส�าหรับแรงงานต่างชาติ

ในธุรกิจที่ขาดแคลนแรงงาน	 แม้ไม่มีการเจาะจงว่าเป็นธุรกิจใดบ้างแต่เชื่อว่ามีไม่ต�่ากว่าสิบอย่าง	ตั้งแต่การเกษตร	

ก่อสร้าง	โรงแรมไปจนถึงการดูแลด้านการพยาบาล	รัฐบาลญี่ปุ่นไม่ระบุตัวเลขแรงงานต่างชาติที่จะเปิดรับใหม่	แต่

สื่อคาดไว้ที่	๕๐๐,๐๐๐	คน	จากปัจจุบันที่มีอยู่	๑.๒๘	ล้านคน	ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	๒	ของแรงงานทั้งหมด	แรงงาน

ที่จะได้วีซ่าประเภทแรกต้องมีทักษะในระดับหนึ่งและมีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น	สามารถพ�านักได้สูงสุด	๕	ปี

โดยห้ามน�าครอบครัวมาอยู่ด้วย	 ส่วนแรงงานท่ีจะได้วีซ่าประเภทที่สองต้องมีทักษะสูง	 สามารถน�าครอบครัว

มาอยู่ด้วยและจะได้สถานภาพผู้อาศัยในที่สุด	

	 นายกรัฐมนตรีอาเบะ	 ออกตัวว่า	 ร่างกฎหมายนี้ไม่ใช่การ

ประกาศนโยบายคนเข้าเมือง	 สมาชิกสภาพรรคเสรีประชาธิปไตย

(แอลดีพี)	 ของเขาเองหลายคนเป็นห่วงว่า	 แรงงานต่างชาติจะน�า

มาซึ่งปัญหาอาชญากรรมและกระทบค่าแรงของชาวญี่ปุ่น	 ขณะท่ี

ฝ่ายค้านกล่าวหารัฐบาลเร่งรีบผลักดันร่างกฎหมายท้ังที่ยังไม่มี

มาตรการคุ ้มครองสิทธิแรงงานต่างชาติ	 อย่างไรก็ดี	 โยมิอูริ	

หนังสือพิมพ์ยอดจ�าหน่ายสูงสุดของประเทศส�ารวจพบว่า	 ผู้ตอบ

ร้อยละ	๕๑	สนับสนุนให้แรงงานต่างชาติไร้ทักษะเข้าประเทศมากขึ้น

ชาวเมียนมาออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อม เป็นครั้งที่สองของรัฐบาลนางออง ซาน ซู จี  

	 วันที่	๓	พฤศจิกายน	๒๕๖๑	การเลือกตั้งซ่อมมีผู้สมัคร	๖๙	คน	จากพรรคการเมืองสิบกว่าพรรคลงชิงที่นั่ง

ในสภาระดับประเทศและระดบัท้องถิน่ทีว่่างอยู	่๑๓	 ท่ีนัง่	วศิวกรซอฟท์แวร์วยั	๓๔	ปี	 เผยหลงัใช้สทิธท่ีิเมอืงแห่งหน่ึงของ

เขตย่างกุ้งว่า	ลงคะแนนให้พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย	

(เอ็นแอลดี)	 ของนางซู	 จี	 เขาสนับสนุนพรรคเอ็นแอลดีมาโดยตลอด	

แต่ก็ยอมรับว่าช่วงหลายปีมานี้พรรคท�าผิดพลาดหลายอย่าง	 ขณะที่

พ่อค้ารมิทางวยั	๕๒	ปี	ประกาศจะสนบัสนนุนางซู	จ	ีจนตาย		นางซู	จี	

วัย	๗๓	ปี	 ยังคงได้รับความนิยมในประเทศอย่างเหนียวแน่น	 แม้ว่า

ภาพลักษณ์ในต่างประเทศเริ่มมัวหมองเพราะสงวนท่าทีเ ร่ือง

ชาวโรฮิงญาหลายแสนคนอพยพหนีการกวาดล้างของกองทัพ	 และ

เรื่องการเจรจาสันติภาพกับกลุ่มติดอาวุธชะงักงัน
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สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพอล ไรอัน ประธานสภาผู้แทนราษฎรพรรครีพับลิกันของสหรัฐแถลงผลคะแนนของการ
เลือกตั้งกลางสมัย 
	 วนัท่ี	๗	พฤศจกิายน	๒๕๖๑		นายพอล	ไรอนั	วยั	๔๘	ปี	ซึง่เป็น	สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเขตหนึง่	รฐัวสิคอนซนิ
มาตั้งแต่ปี	๒๕๔๒	และเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่ปี	๒๕๕๘	ไม่ได้ลงเลือกตั้งครั้งนี้	เขาออกแถลงการณ์
แสดงความยินดีกับพรรคเดโมแครตที่ได้เสียงข้างมากในสภา
ผู้แทนราษฎร	 และตั้งข้อสังเกตว่าพรรคการเมืองที่อยู่ใน
อ�านาจมักต้องเผชิญอุปสรรคใหญ่ในการเลือกตั้งกลางสมัย
ครั้งแรก	 เขารู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้เป็นประธานสภา
ผู้แทนราษฎรตลอด	 ๓	 ปีที่ผ่านมา	 เพราะทุกคนได้อุทิศตน
อย่างไม่ลดละเพื่อความแข็งแกร่งและรุ่งเรืองของประเทศ	
ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาจะรู้สึกภาคภูมิใจไปตลอด

ผู้สมัครสตรีมุสลิมสองคนจากพรรคเดโมแครตสร้างประวัติศาสตร์ได้รับเลือกตั้งเข้าไปนั่งในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ
เป็นครั้งแรกในการเลือกกลางสมัย

	 วันที่	๗		พฤศจิกายน	๒๕๖๑	อิลฮาน	โอมาร์	สตรีอพยพชาวโซมาเลียได้เป็น	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใน

เขตฐานเสียงพรรคเดแครตในรัฐมินนิโซตา	รัฐใหญ่ที่สุดในเขตมิดเวสต์	รับไม้ต่อจากนายคีธ	เอลลิสัน	สมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรมุสลิมคนแรกของประเทศที่ด�ารงต�าแหน่ง	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรัฐมินนิโซตาเขต	 ๕๘	 บี	 ตั้งแต่

ปี	 ๒๕๔๖-๒๕๕๐	 และเขต	 ๕	 ตั้งแต่ปี	 ๒๕๕๐-๒๕๖๐	 และประกาศไม่ลงเลือกตั้ง	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีก	

ส่วนราชิดา	 ตาลิบ	 นักสังคมสงเคราะห์ที่มีบิดามารดาเป็นผู้อพยพชาวปาเลสไตน์คว้าเก้าอี้	 สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรเขตในเมืองดีทรอยต์อย่างสบาย	ๆ	ว่าที่	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมุสลิมสตรีทั้งสองคนจะท�าให้สภาผู้แทน

ราษฎรสหรัฐสมัยหน้ามี	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมุสลิมทั้งหมด	 ๓	 คน	 เพราะ	 ส.ส.	 อังเดร	 คาร์สัน	 ชาวมุสลิม

เชื้อสายแอฟริกันพรรคเดโมแครตสามารถรักษาที่นั่งในรัฐอินดีแอนาได้อีกสมัย	

	 ความส�าเร็จของผู้สมัครมุสลิมคร้ังนี้สวนทางกับ

กระแสต่อต้านชาวมุสลิมในสังคมอเมริกันที่รุนแรงขึ้น

ทั่วประเทศ	 สภาความสัมพันธ์อเมริกัน-อิสลามรายงาน

ว่า	 ช่วง	 ๖	 เดือนแรกของปีนี้เกิดอาชญากรรมเพราะความ

เกลียดชังชาวมุสลิมเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ	๒๑

 

นายพอล ไรอัน
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สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเดโมแครตเรียกร้องเปิดการไต่สวนฉุกเฉินในสภาผู้แทนราษฎร
	 วันที่	 ๙	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๑	 กรรมการตุลาการในสภาผู้แทนราษฎรที่เป็น	 ส.ส.	 เดโมแครตยื่นหนังสือ
ถึง	ส.ส.	บ็อบ	กูดแลตต์	ประธานคณะกรรมการที่เป็น	ส.ส.	รีพับลิกันว่า	การปลดนายเซสชันส์ท�าให้ประเทศเข้าสู่
วิกฤตรัฐธรรมนูญ	ขอให้	ส.ส.	กูดแลตต์ด�าเนินการในเรื่องนี้	และขอให้ออกกฎหมายที่ได้รับการสนับสนุนจากสอง
พรรคเพื่อปกป้องนายโรเบิร์ต	 มุลเลอร์	 หัวหน้าคณะสอบสวนเรื่องรัสเซียแทรกแซงเลือกตั้งสหรัฐไม่ให้ถูกขัดขวาง
การท�างาน	 ส.ส.	 เดโมแครตจะผลักดันกฎหมายนี้ให้ผ่านการประชุมสภาในปลายปีนี้	 เป็นสภาผู้แทนราษฎรชุด
เดิมที่ยังมีประธานเป็น	ส.ส.	 รีพับลิกันคือ	ส.ส.	พอล	 ไรอัน	 โฆษกประจ�าส�านักงาน	ส.ส.	 ไรอัน	อ้างสิ่งที่เขาเคย
กล่าวก่อนหน้านี้ว่า	ไม่จ�าเป็นต้องมีกฎหมายปกป้องการท�างานของนายมุลเลอร์	
	 นายเซสชันส์	 วัย	 ๗๑	 ปี	 ลาออกตามความประสงค์ของ
ประธานาธิบดีทรัมป์	 หนึ่งวันหลังการเลือกตั้งกลางสมัยที่พรรครีพับ
ลิกันได้เสียงข้างมากในวุฒิสภาเพิ่มขึ้น	 แต่เสียเสียงข้างมากในสภา
ผู้แทนราษฎรให้แก่พรรคเดโมแครตเป็นครั้งแรกในรอบ	 ๘	 ปี	 สภา
ชุดใหม่ของสหรัฐจะเริ่มประชุมนัดแรกในเดือนมกราคมปีหน้า

ประธานาธิบดี ของศรีลังกาประกาศยุบสภา

	 วันที่	 ๑๐	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๑	 ประธานาธิบดี	 ไมตรีพาลา	 สิริเสนา	 ของศรีลังกาประกาศยุบสภา	 และ

ประกาศจัดการเลือกตั้งก่อนก�าหนดในวันที่	 ๕	 มกราคมปีหน้า	 พร้อมเปิดประชุมสภา	 ๑๗	 มกราคม	 นายสาราฐ	

อมูนูกามา	 รัฐมนตรีต่างประเทศเปิดเผยว่า	 เหตุผลการยุบสภา	 เพื่อเปิดทางให้ประชาชนได้ตัดสินใจในการผ่าน

ทางตันทางการเมือง	 หลังเกิดวิกฤติมาตั้งแต่วันที่	 ๒๖	 ตุลาคมที่ผ่านมา	 เมื่อประธานาธิบดีสิริเสนา	 มีค�าสั่งไล่

นายกรัฐมนตรีรานิล	 วิกรมสิงเห	 ออกจากต�าแหน่งแล้วแต่งตั้งอดีตนายกรัฐมนตรีมหินทา	 ราชปักษา	 กลับเข้ามา

ด�ารงต�าแหน่งอีกครั้ง	 แต่นายวิกรมสิงเห	 ยืนกรานว่า	 การปลดเขา

ออกจากต�าแหน่งขัดต่อรัฐธรรมนูญ	 และปฏิเสธที่จะย้ายออกจาก

บ้านพักประจ�าต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี	 พร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐสภา

เปิดประชุมฉุกเฉินทันที	 เพ่ือพิสูจน์ว่าตนเองได้รับการสนับสนุนจาก

สมาชิกรัฐสภา

ประธานาธิบดี ไมตรีพาลา สิริเสนา
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คณะกรรมาธิการ

แวดวง

คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ พลต�ารวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์
ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเท่ียว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ให้การต้อนรบั  Mr. Li Yu ประธานศนูย์แลกเปลีย่นวฒันธรรม ศลิปะ ดนตร ี การแสดงเยาวชนจนี-เอเชยี และคณะ
ผู ้จัดงานและเปลี่ยนวัฒนธรรมทางดนตรีเยาวชนจีน-เอเชีย ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือแสดง
ความขอบคณุเนือ่งในโอกาสทีค่ณะกรรมาธกิารช่วยประสานหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องในการจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนศิลปะ วัฒนธรรม
ทางดนตร ี ระหว่างเยาวชนไทย-จนี เมือ่วนัที ่ ๕-๖ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๑
ณ ลานอนุสาวรีย์ จังหวัดนครราชสีมา ด้านพลต�ารวจเอก พิชิต 
ควรเดชะคุปต์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางคณะได้
เดินทางมาเยือนประเทศไทยและได้มีการแสดงเพื่อถ่ายทอด
วัฒนธรรมจีนและเอเชีย ซึ่งประเทศไทยและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนถือได้ว ่ามีความสัมพันธ์อันดีต ่อกันมาอย่าง
ยาวนาน นอกจากน้ี ยังมีศลิปะ วัฒนธรรม ดนตร ีและการแสดงท่ีคล้ายคลงึกนั จงึหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าความร่วมมอืกนั
ของทั้งสองประเทศจะสามารถส่งเสริมให้ศิลปะและวัฒนธรรมไทย-จีน สร้างชื่อเสียงและเป็นมรดกของโลกต่อไป
ในอนาคต

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 

ขนาดเล็ก และขนาดย่อย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องทับทิมสยาม ๓ โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเต็ล อ�าเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี พันต�ารวจโท พงษ์ชัย วราชิต ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วย
งานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธาน
เปิดการสัมมนาเร่ือง “แนวทางการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหาร
การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อยสู ่
การพัฒนาเมือง พัฒนาประเทศ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟัง
สภาพปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธรุกิจ รวมถงึ แลกเปลีย่น
ความคิดเห็นกับกลุ ่มผู ้ประกอบการ SMEs ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือเกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยงานเพ่ือบริหารการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย
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คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ พลเอก ดนัย มีชูเวท ประธาน 
คณะกรรมาธิการฯ และพลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ รับหนังสือจาก นายอลงณ์กต ปิติบุญอนันต์ ที่ปรึกษาสมาคมเรือประมงอวนล้อมจับปลากะตัก และคณะ 
เพื่อขอเปล่ียนใบอนุญาตเครื่องมือท�าการประมงจากชนิดอวนล้อมจับมาเป็นชนิดอวนล้อมปลากะตัก เนื่องจาก
ผู้ประกอบอาชีพประมงประสบปัญหาการขาดความช�านาญเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือดังกล่าว และการขาดแคลน
แรงงานประมง ท�าให้ผู้ประกอบอาชีพประมงไม่สามารถประกอบอาชีพได้อย่างเต็มศักยภาพ รวมถึงมีรายได้ลดลง
แต่ยังคงมีรายจ่ายทีต่่อเนือ่ง จงึขอให้สภานติบิญัญตัแิห่งชาติ
พิจารณาช่วยเหลือโดยการขอเปลี่ยนใบอนุญาตเครื่องมือ
ท�าการประมงจากชนิดอวนล้อมจับมาเป็นชนิดอวน
ล้อมปลากะตกั เพือ่ลดความเดือดร้อนจากการไม่สามารถ
ออกเรือของผู ้ประกอบอาชีพประมง และลดปัญหา
การขาดแคลนแรงงานประมงทีไ่ม่ช�านาญการใช้เครือ่งมือ 

คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรอง ๑-๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธาน
คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
กล่าวเปิดเวทีสรรค์เสวนาและปาฐกถาพิเศษ เวทีสรรค์เสวนาเรื่อง “โลกดิจิตัลส�าหรับเด็ก” จัดโดยสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมสอบสวนคดีพิเศษ เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย มูลนิธิ
เพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (ECPAT) และมูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (Thai Hotline) 
โดยมีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และผู้แทนเด็กจาก
ทั่วประเทศ จ�านวน ๒๙ คน เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ 
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาส
ให้เด็กได้น�าเสนอปัญหาเก่ียวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
เพื่อเป็นเวทีสะท้อนมุมมองและความคิดของเด็กต่อ
การแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ ทั้งที่ส่งผล
โดยตรงและมีผลกระทบต่อเด็ก และเพื่อสร้างพื้นท่ี
การรบัฟังเสียงของเด็กให้กบัผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องในการก�าหนด
นโยบายต่อไป 
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คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 วันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๒๑๓-๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการ
การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดเสวนา เรื่อง 
“จะเพิม่สทิธบิตัรการประดษิฐ์ของคนไทยได้อย่างไร” เนือ่งจากสภานติิบญัญติัแห่งชาติมีความประสงค์ทีจ่ะขบัเคล่ือน
การปฏิรูประบบทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศและการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรให้มีการเสวนา
ดังกล่าวเพื่อน�าผลที่ได้จากการเสวนาในครั้งนี้ น�ามาประมวลและสรุปผลเพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมาธิการฯ 
ที่เกี่ยวข้องและเพ่ือเป็นแนวทางการขับเคลื่อนให้เกิดนโยบายและ
แผนการปฏริปูด้านทรัพย์สนิทางปัญญา เพือ่เป็นแนวทางการขบัเคลือ่น
ให้เกิดนโยบายและแผนการปฏิรูปด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็น
รูปธรรมต่อไป

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๒๑๓ – ๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ จัดเสวนาเรื่อง “การล่อลวงเด็กและการค้าประเวณีเด็ก…
ภัยจากสื่อสังคมออนไลน์” โดยมี พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง 
ประธานคณะกรรมาธิการ เปิดการเสวนา และนางสาวจินตนันท์ 
ชญาต์ร ศุภมิตร โฆษกคณะกรรมาธิการ กล่าวรายงาน

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 

ขนาดเล็ก และขนาดย่อย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงใหม่ พันต�ารวจโท พงษ์ชัย วราชิต ประธานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนบ้านแควแปรรูปผลผลิตการเกษตร (ล�าไยอบแห้ง
สีทอง) ซึ่งเป็นวิสาหกิจตัวอย่างที่ประสบความส�าเร็จ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๕๘ โดยมีการแปรรูปแบบธรรมชาติโดย
ใช้แสงแดด โดยเงินทุนเริ่มจากการรวมเงินกันของคนในกลุ่ม จนธุรกิจเริ่มเติบโตขึ้นมีโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์
และเตาอบลมร้อนไม่มีเขม่า ท�าให้ผลผลิตออกมาดีขึ้น สีสวย 
รสอร่อย และสามารถเก็บไว้ได้นาน ปัจจุบันสามารถสร้างรายได้
หลายล้านต่อปี จึงเหมาะที่จะเป็นต้นแบบให้กับกลุ่มวิสาหกิจ
อื่น ๆ ต่อไป
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คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

ขนาดเล็ก และขนาดย่อย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 วนัท่ี ๒๗ ตลุาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ ช้ัน ๓ โรงแรมดเิอ็มเพรส อ�าเภอเมอืงเชยีงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ พันต�ารวจโท พงษ์ชัย วราชิต ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้ง
หน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เป็นประธานเปิดการสัมมนาเร่ือง “แนวทางการจัดต้ังหน่วยงาน
เพือ่บรหิารการส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลาง ขนาดเลก็ และขนาดย่อย”
การจัดสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทาง
การจดัตัง้หน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจ รวมทั้ง รับฟัง
ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการประกอบการของกลุ่ม SMEs  

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

ขนาดเล็ก และขนาดย่อย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 วันเสาร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พันต�ารวจโท พงษ์ชัย วราชิต ประธาน
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก 
และขนาดย่อย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผลิตภัณฑ์ใยกัญชงทรายทอง เพื่อพบปะหารือ
เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินการ พร้อมทั้ง ได้ให้
ค�าแนะน�าและข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และช่องทางการตลาดที่จะท�าให้ยอดขายเพิ่มขึ้น

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ พื้นที่ปฏิบัติการสาธิต (บ้านสวนเมล่อน) อ�าเภอ
บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา นางเสาวณี สุวรรณชีพ รองประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมคณะอนุกรรมาธิการ ศึกษาดูงานระบบ
การด�าเนินงานโครงการ DTAC Smart Farm และโครงการดีแทค ฟาร์มแม่นย�า พร้อมทั้ง เยี่ยมชมพื้นทีแ่ปลงสาธติ
การใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อสร้างมาตรฐาน ควบคุมพัฒนาคุณภาพของผลผลิตด้วยระบบ Internet of Thing
การบริหารจัดการทรัพยากรด้านน�้า อากาศ ลม แสงแดด การเก็บ
ข้อมูลผ่าน Application เพือ่การค�านวณจ�านวนผลผลติ การแจ้งเตอืน
บริเวณพ้ืนที่ท่ีเกิดปัญหา อันเป็นประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาคุณภาพของระบบการเกษตร เกษตรกร และผลิตภัณฑ์  
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คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ศาลากลาง จังหวัดราชบุรี นายศรีศักดิ์ ว่องส่งสาร ประธาน
คณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ ร่วมประชุมหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับนโยบายและปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงานด้านการอนุรักษ์
และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม จากนั้น ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
อุทยานแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในรูปแบบวัฒนธรรม
ร่วมสมยั และเย่ียมชมประตมิากรรมทางพระพทุธศาสนา บ้านเรอืนไทย
โบราณ ซึ่งเป็นการส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 
ณ สัทธาอุทยานไทย

คณะกรรมาธิการการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 วันที่ ๗ พฤศจิกายน ณ ส�านักงานคณะกรรมาธิการการเลือกตั้ง นายกล้านรงค์ จันทิก ประธาน
คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมประชุม
หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ นายอิทธิพร บุญประคอง 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง และพันต�ารวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อรับทราบถึงความคืบหน้า
และการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
การเลอืกสมาชกิวฒุสิภา และการดแูลการด�าเนินการของพรรคการเมอืง
ภายใต้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ วัดภูริทัตตถิราวาส (วัดป่าบ้านหนองผือ) อ�าเภอพรรณนานิคม    
นายสมพร เทพสิทธา ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนา ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ 
วฒันธรรมและการท่องเทีย่ว สภานิตบิญัญติัแห่งชาติ พร้อมด้วย
พลเอก ยทุธศลิป์ โดยช่ืนงาม รองประธานคณะอนกุรรมาธกิาร
คนที่สาม และคณะ เข้าร่วมศึกษาดูงาน พร้อมทั้งร่วมกิจกรรม 
“น้อมร�าลกึคล้ายวนัมรณภาพ ปีที ่๖๙ พระอาจารย์มัน่ ภรูทิตัตเถระ”
ซึ่งเป็นบูรพาจารย์ที่ส�าคัญของพระสายวิปัสสนาทั่วประเทศ
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กฎหมายควรรู้

พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑

ในการจัดท�า “พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑” 

เนื่องจาก ภาคตะวันออกเป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง หากมีการพัฒนาพื้นที่

อย่างต่อเน่ืองเป็นระบบ และสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วจะท�าให้การใช้

ที่ดินในภาคตะวันออกเป็นไปอย่างเหมาะสมกับสภาพและศักยภาพของพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง 

ท้ังยังจะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การส่งเสริมให้มีการประกอบพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ทันสมัย

สร้างนวัตกรรมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดังกล่าว แต่กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่

ในปัจจุบันไม่เอื้อต่อการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวทางดังกล่าว ไม่มีการวางแผนการบริหาร

พื้นที่แบบองค์รวม การพัฒนาด้านต่าง ๆ จึงเป็นไปอย่างแยกส่วนและกระจัดกระจาย

ผลของการขาดการบูรณาการดังกล่าว ท�าให้ไม่สามารถพัฒนาพ้ืนที่ภาคตะวันออกได้

อย่างเตม็ศักยภาพ ทัง้การจดัท�าระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานของหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ

ยังขาดความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกัน จึงสมควรก�าหนดให้ภาคตะวันออก เป็นเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก มีการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ชัดเจนแน่นอนโดยเหมาะสม

กบัสภาพและศักยภาพของพืน้ที ่ สอดคล้องกบัหลกัการพฒันาอย่างย่ังยนื มกีารบูรณาการ

การจัดท�าโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้ต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันท้ังในและนอกเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พัฒนาเมืองให้มีความทันสมัยระดับนานาชาติที่เหมาะสมต่อ

การอยู่อาศัยและการประกอบกิจการ มีการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรรวมท้ัง

ให้สิทธิประโยชน์ทั้งแก่ผู้ประกอบกิจการและผู้อยู่อาศัยในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

เป็นการเฉพาะ จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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สาระส�าคัญของพระราชบัญญัติ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  ได้ก�ำหนดให้พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรำ  ชลบุรี  และระยอง  และพ้ืนที่

อื่นใดที่อยู่ในภำคตะวันออกตำมที่จะได้ก�ำหนดเพิ่มเติมโดยพระรำชกฤษฎีกำเป็นเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก

เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรพัฒนำกิจกรรมทำงเศรษฐกิจที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพ่ิมขีดควำมสำมำรถ

ในกำรแข่งขันของประเทศ  มีกำรให้บริกำรภำครัฐ

แบบเบ็ดเสร็จครบวงจรเพื่อลดอุปสรรคและต้นทุน

ในกำรประกอบกิจกำร  จัดท�ำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

และระบบสำธำรณูปโภคที่มีประสิทธิภำพ  ก�ำหนด

กำรใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่ำงเหมำะสมกับศักยภำพ

ของพื้นที่โดยสอดคล้องกับหลักกำรพัฒนำอย่ำง

ยั่งยืน  ตลอดจนพัฒนำเมืองให้มีควำมทันสมัย

ระดับนำนำชำติท่ีเหมำะสมกับกำรอยู่อำศัยและ

กำรประกอบกิจกำรอย่ำงมีคุณภำพ

กำรด�ำเนินกำรก�ำหนดนโยบำยและกำรก�ำกับดูแลเขตพิเศษภำคตะวันออก  ได้จัดให้มี  “คณะกรรมการ

นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” มีหน้ำที่ในกำรก�ำหนดนโยบำย  ให้ควำมเห็นชอบแผนและแผนผัง

อนุมัติแผนงำน โครงกำร และงบประมำณในกำรพัฒนำเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก ออกระเบียบและประกำศ

ตำมที่ก�ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัตินี้ซึ่งรวมถึงประกำศจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษภำยในเขตพัฒนำพิเศษ

ภำคตะวันออกเพ่ือพัฒนำและส่งเสริมอุตสำหกรรมเป้ำหมำยพิเศษที่จะส่งผลให้อุตสำหกรรมของประเทศพัฒนำ

ไปสู่กำรใช้เทคโนโลยีขั้นสูง  สร้ำงนวัตกรรม  และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำร

แข่งขันกับต่ำงประเทศในด้ำนต่ำง ๆ

ในกำรด�ำเนินกำรของคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพเิศษภำคตะวนัออกจะม ี “ส�านักงานคณะกรรมการ

นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก”  รับผิดชอบงำนธุรกำรและงำนวิชำกำรของคณะกรรมกำรนโยบำย

จัดท�ำแผนและแผนผังเพื่อกำรพัฒนำเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกเป็นไปตำมนโยบำย  แผน  และมำตรกำรที่

คณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกก�ำหนด  รวมตลอดทั้งศึกษำควำมเหมำะสมและควำมเป็น

ได้ในกำรก�ำหนดเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ  เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรผลักดันกำรลงทุนในอุตสำหรรมเป้ำหมำย

พิเศษ  ท้ังนี้  กำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำน  จะมีเลขำธิกำรคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก

รับผิดชอบกำรบริหำรกิจกำรของส�ำนักงำน

  เมื่อคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกให้ควำมเห็นชอบนโยบำยและแผนแล้ว 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกจะร่วมกับหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องจัดท�ำ

รำยละเอียดของแผนผังกำรใช้ประโยชน์ในท่ีดินและแผนผังกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

เพื่อให้อนุมัติกำรด�ำเนินกำรโดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกจะเป็นหน่วยงำน

ที่รับผิดชอบในกำรด�ำเนินกำรหรือประสำนงำนกับหน่วยงำนของรัฐเพื่อให้กำรด�ำเนินกำรพัฒนำเขตพัฒนำพิเศษ

ภำคตะวนัออกเป็นไปตำมนโยบำย  แผน  และแผนผงัดงักล่ำว  เว้นแต่คณะกรรมกำรนโยบำยจะก�ำหนดเป็นอย่ำงอ่ืน

ดังนั้น  เพื่อให้กำรพัฒนำเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกเป็นไปตำมนโยบำย  แผน  และแผนผังที่คณะรัฐมนตรีได้

ให้ควำมเห็นชอบ  คณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกมีอ�ำนำจอนุมัติ  อนุญำต  ให้สิทธิ  หรือ
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ให้สัมปทำนตำมกฎหมำยเฉพำะบำงฉบับให้แก่บุคคลซึ่งด�ำเนินกำรโดยมุ่งหมำยเพื่อประโยชน์ในกำรพัฒนำเขต

พัฒนำพิเศษภำคตะวันออกด้วย

  ส�ำหรับกำรได้มำซึ่งที่ดินและกำรใช้ประโยชน์ในที่ดิน

ของเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก  ในกรณีที่จ�ำเป็นต้องได้

มำซึ่งที่ดินหรืออสังหำริมทรัพย์เพื่อประโยชน์ในกำรพัฒนำเขต

พัฒนำพิเศษภำคตะวันออก  ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำย

เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกมีอ�ำนำจด�ำเนินกำรโดยวิธีกำร

จัดซื้อ  เช่ำ  แลกเปลี่ยน  เวนคืน  ถมทะเล  หรือวิธีกำรอื่นตำมที่

คณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกก�ำหนด

ได้  โดยที่ดินที่ส�ำนักงำนได้มำนั้น  ส�ำนักงำนมีอ�ำนำจใช้หรือ

จัดหำประโยชน์ในที่ดินนั้นได้  แต่เฉพำะแต่ที่ดินที่ได้มำจำกกำร

ซื้อ  เช่ำซื้อ  หรือแลกเปลี่ยนกับที่ดินที่เช่ำหรือเช่ำซื้อ  หรือที่มี

ผู้อุทิศให้  จึงจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของส�ำนักงำน  ส่วนที่ดินที่

รำชพัสดุภำยในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกนั้น  คณะกรรมกำรนโยบำยสำมำรถน�ำมำใช้เพื่อประโยชน์ในกำร

จัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษได้  แต่ทั้งนี้หำกที่รำชพัสดุนั้นอยู่ในควำมครอบครองหรือใช้ประโยชน์ของ

หน่วยงำนของรัฐอื่นใดอยู่แล้ว  กำรน�ำที่รำชพัสดุนั้นมำใช้ประโยชน์จะต้องได้รับควำมยินยอมจำกหน่วยงำนของ

รัฐนั้นก่อน

ในกรณีที่มีควำมจ�ำเป็นเพื่อกำรพัฒนำเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก คณะกรรมกำร นโยบำยเขตพัฒนำ

พิเศษภำคตะวันออกโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอ�ำนำจให้ส�ำนักงำนเข้ำใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส�ำนักงำน

กำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้มำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อกำรด�ำเนินกำรหรือ

ประกอบกิจกำรอื่นใดนอกเหนือจำกที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้โดยไม่ต้อง

ด�ำเนินกำรเพิกถอนเขตปฏิรูปที่ดินส�ำหรับที่ดินส่วนนั้น

  กำรจัดตั้งและกำรด�ำเนินกำรภำยในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ  เพื่อประโยชน์ในกำรพัฒนำอุตสำหกรรม

ของประเทศและพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  คณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษ

ภำคตะวันออก  โดยกำรเสนอของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกอำจประกำศให้พ้ืนที่

ส่วนใดส่วนหนึ่งภำยในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกเป็น “เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ” เพื่อวัตถุประสงค์ในกำร

ผลักดันกำรลงทุนในอุตสำหกรรมเป้ำหมำยพิเศษอันเป็นอุตสำหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีข้ันสูงสร้ำงนวัตกรรม  และ

เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม  เมือ่ได้มกีำรประกำศให้พืน้ทีใ่ดเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกจิพิเศษแล้ว  เลขำธิกำรคณะกรรมกำร

นโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกจะมีอ�ำนำจในกำรอนุมัติ  อนุญำตออกใบอนุญำต  หรือให้ควำมเห็นชอบ

ตำมกฎหมำยต่ำง  ๆ  ภำยในพื้นที่เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเช่นเดียวกับหน่วยงำนของรัฐหรือคณะกรรมกำร

ตำมกฎหมำยต่ำง  ๆ  ทั้งนี้  เพื่อให้กำรด�ำเนินกำรของภำครัฐภำยในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษมีควำมสะดวก 

รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ

	 สิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบกิจการและผู้อยู่อาศัยภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ  คณะกรรมกำร

นโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก  มีอ�ำนำจในกำรก�ำหนดให้ผู้ท่ีได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำรหรืออยู่

อำศัยในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษได้รับสิทธิประโยชน์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง  เช่น  สิทธิในกำร
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ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรืออสังหำริมทรัพย์อื่นของคนต่ำงด้ำว  สิทธิในกำรน�ำคนต่ำงด้ำวเข้ำมำและอยู่อำศัยใน

รำชอำณำจักร  สิทธิในกำรที่จะได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภำษีอำกร  สิทธิในกำรท�ำธุรกรรมทำงกำรเงิน  และสิทธิ

ประโยชน์อื่น ๆ เป็นต้น

  ในส่วนของ  กองทนุพฒันาเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก  พระรำชบญัญตันิีไ้ด้ก�ำหนดให้มกีำรจดัตัง้

กองทุนฯ  ขึ้นในส�ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก  เพื่อเป็นทุนสนับสนุนกำร

พัฒนำพื้นที่  ชุมชน  และประชำชนท่ีอยู่ภำยในหรือที่ได้รับผลกระทบจำกกำรพัฒนำเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวัน

ออก  โดยเงินกองทุนดังกล่ำวสำมำรถน�ำมำใช้ในกำรพัฒนำพื้นที่หรือชุมชน  รวมตลอดถึงช่วยเหลือ  หรือเยียวยำ

ประชำชนและชุมชนที่ได้รับผลกระทบ  และสนับสนุนและส่งเสริมกำรศึกษำแก่ประชำชนที่อยู่อำศัยในเขตพัฒนำ

พิเศษภำคตะวันออกหรือที่อยู่ใกล้เคียงและได้รับผลกระทบจำกกำรพัฒนำเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก

  ส�ำหรับผลประโยชน์ทีป่ระชำชนจะได้รบัจำกกำรประกำศใช้  “พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

พ.ศ.	 ๒๕๖๑”  ท�ำให้มีกำรก�ำหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจที่มีควำมชัดเจนในกำรใช้พื้นที่เพื่อพัฒนำอย่ำงเป็นระบบ

และต่อเนื่อง  สอดคล้องกับหลักกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  มีกำรบูรณำกำรกำรจัดท�ำโครงสร้ำงพื้นฐำนและ

สำธำรณูปโภคให้ต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันท้ังในและนอกเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกเพื่อพัฒนำเศรษฐกิจ

และศักยภำพในกำรแข่งขันของของประเทศ  ด้วยกำรส่งเสริมให้มีกำรประกอบพำณิชยกรรมและอุตสำหกรรมที่

ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง  ทันสมัย  และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  นอกจำกนี้มีกำรรวมหน้ำที่และอ�ำนำจของหน่วยงำน

ของรัฐตำมกฎหมำยต่ำง  ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับประกอบธุรกิจในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษไว้ที่ส�ำนักงำนคณะ

กรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกเพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรและอ�ำนวยควำมสะดวกให้

แก่ผู้ประกอบกิจกำรและผู้อยู่อำศัยในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก  อีกทั้งประชำชนและชุมชนโดยรอบจะได้

รับประโยชน์จำกกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและสำธำรณสุข  และได้รับกำรเยียวยำหำกได้รับผลกระทบจำกกำร

ก�ำหนดพื้นที่ดังกล่ำว

 

ข้อมูล

  -  ส�ำนักงำนคณะกรรมกฤษฎีกำ  “วิเครำะห์สรุปสำระส�ำคัญของร่ำงพระรำชบัญญัติเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก 

พ.ศ. ....” กันยำยน ๒๕๖๐

  -  รำชกิจจำนุเบกษำ “พระรำชบัญญัติเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑” เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๔ ก วันที่ 

๑๔ พฤษภำคม ๒๕๖๑
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รถไฟพระที่นั่ง

 รถไฟพระที่นั่ง คือรถไฟที่จัดไว้เฉพาะส�าหรับพระมหากษัตริย์  พระราชินี 
และพระบรมวงศานุวงศ์  รถไฟพระที่นั่งขบวนแรกในราชอาณาจักรสยามที่กรมรถไฟ

ได้จัดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสที่พระองค์

เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงประกอบพระราชพิธีเปิดการเดินรถไฟหลวงสายแรก

ในราชอาณาจักร ระหว่างกรุงเทพมหานครถึงอยุธยา เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๙ 

ดังมีบันทึกไว้ว่า

 “คร้ันเมื่อขบวนรถไฟที่จะใช้เป็นพระราชพาหนะน�าเสด็จพระราชด�าเนิน

เปิดการเดินรถไฟเป็นพระฤกษ์เข้าจอดเทียบหน้าพลับพลาแล้ว  พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จพระราชด�าเนินไปยังขบวนรถไฟ  ทรงเจิมรถพระที่นั่งแล้วเสด็จขึ้น

ประทับรถพระที่นั่ง  รถไฟได้ใช้จักรเลื่อนรถพระที่นั่งออกจากกรุงเทพฯ  ตรงไปจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  เพื่อเปิดการเดินรถไฟหลวงสายแรกในราชอาณาจักรไทยเป็น

ปฐมฤกษ์”

  กรมรถไฟมีรถไฟพระที่นั่ง  ๓  คัน  แบ่งเป็นรถไฟพระที่นั่งใช้ส�าหรับทางกว้าง 

๑.๔๓๕ เมตร ๒ คัน และรถที่ใช้ส�าหรับทางกว้าง ๑ เมตร ในเส้นทางสายใต้ ๑ คัน

  ดังนั้น  รถไฟพระท่ีนั่งจึงได้มีใช้ตั้งแต่

วันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงประกอบพระราชพิธีปฐมฤกษ์รถไฟหลวง

และหลังจากนั้นกรมรถไฟได้จัดขบวนรถไฟ

พระที่น่ังถวายในการเสด็จพระราชด�าเนินไป

บางปะอินอีกหลายคร้ัง  ตลอดจนจัดถวาย

	 *	 วทิยากรปฏบิตักิาร	กลุม่งานบรกิารวชิาการ	๓	ส�านกัวชิาการ	ส�านักงานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร

เปรม		ถาวรประภาสวัสดิ์*
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ในการเสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิดเส้นทางรถไฟสายต่าง  ๆ  เช่น  สายเพชรบุรี  สายแปดริ้ว  ปัจจุบัน
รถพระที่นั่งดังกล่าวไม่มีให้เห็นแล้ว มีเพียงภาพถ่ายและข้อมูลในหนังสือบางเล่มเท่านั้น
  ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้มีการจัดซื้อรถไฟพระที่นั่งเพ่ิมอีก  ๒  คัน 
เป็นรถพระที่นั่งประทับกลางวัน ๑ คัน และรถพระที่นั่งบรรทม ๑ คัน ใช้ส�าหรับทางกว้างขนาด ๑ เมตร เนื่องจาก
ในขณะนั้นทางรถไฟทั่วประเทศมีขนาดทางกว้าง  ๑  เมตร  ตัวรถสร้างด้วยไม้มีความวิจิตรประณีตโดยเฉพาะภายใน
ได้รับการตกแต่งอย่างสมพระเกียรติ  รวมทั้งมีเคร่ืองอ�านวยความสะดวกอย่างครบครัน  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร  กรมพระก�าแพงเพ็ชรอัครโยธิน  ผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวงในขณะนั้น  ทรงแนะน�า
การออกแบบเบื้องต้นโดยละเอียด ด�าเนินการจัดสร้างโดยบริษัท The Metropolitan Carriage Wagon & Finance 
Company  Limited  และได้น้อมเกล้าฯ  ถวายเป็นพระราชพาหนะ  จนถึงวันที่  ๗  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๑๑  จึงเลิกใช้
การรวมอายุการใช้การ ๕๒ ปี
  ใน  พ.ศ.  ๒๕๐๓  การรถไฟแห่งประเทศไทยได้
พิจารณาเห็นสมควรจัดหารถไฟพระที่นั่งใหม่  จ�านวน  ๓  คัน 
เพื่อจะใช้การแทนรถไฟพระที่นั่ง  ๒  คันเดิม  รถไฟพระที่นั่ง
ใหม่จ�านวน  ๓  คันประกอบด้วย  รถพระที่นั่งประทับกลางวัน 
รถพระที่นั่งกลางวันและบรรทม และรถพระที่นั่งบรรทม รถไฟ
พระที่นั่งรุ ่นนี้ตัวรถสร้างด้วยเหล็กชนิดเบาใช้แคร่โบกี้รุ ่นที่
ทันสมัยมีประสิทธิภาพในการใช้งานสูง  สามารถใช้ความเร็ว
ได้ ๙๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  มีเครื่อง
จ่ายกระแสไฟฟ้าที่ตัวรถแต่ละคันและสามารถรับกระแสไฟฟ้า
จากภายนอกตัวรถได้  ภายในตัวรถได้รับการตกแต่งอย่าง
สมพระเกียรติ  ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรของกองช่างกล  ฝ่ายการช่างกลการ
รถไฟแห่งประเทศไทย  และออกแบบรายละเอียดในการตกแต่งภายในโดยสถาปนิก
ผู้ช�านาญงานและมีชื่อเสียงจากประเทศอังกฤษ  ภายนอกทาด้วยสีเหลืองคัสตาร์ด
สลับสีกากี  ขลิบขอบมุมใต้หลังคาด้วยสีกรมท่ามีขลิบสีทองคาดกลางตู้ตลอดความยาว
ข้างรถประดับครุฑพ่าห์สีทองประดับข้างรถทั้งหัวและท้ายคัน  กรอบหน้าต่าง
เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า  จัดสร้างโดยบริษัท  Cravens  รวมค่าจัดสร้างประมาณ
๑๔  ล้านบาท  การรถไฟแห่งประเทศไทยได้น้อมเกล้าฯ  ถวายเป็นพระราชพาหนะ
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  เมื่อวันที่
๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๑๐  ในการเสด็จพระราชด�าเนินกลับจากทรงเยี่ยมเยียน
พสกนิกรผู ้ประสบอุทกภัยในภาคใต้  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จากสถานีรถไฟ
ชุมทางทุ่งสงถึงสถานีรถไฟหัวหิน  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร  เสด็จพระราชด�าเนินโดยรถไฟพระที่น่ังเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่
๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๑  ในการเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงประกอบพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จ

พระบูรพมหากษัตริยาธิราชเนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก  พ.ศ.  ๒๕๓๑  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จากสถานีรถไฟหลวงจิตรลดาถึงสถานีรถไฟอยุธยา
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  หลังจากนั้น  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชด�าเนินโดยขบวนรถไฟ

พระที่นั่งอีกหลายครั้ง และครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินทรงน�าคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรม

ราชูปถัมภ์  ไปทัศนศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  จากสถานีรถไฟหลวงจิตรลดาถึงป้ายหยุดรถไฟสะพานแควใหญ่ 

จังหวัดกาญจนบุรี

  รถไฟพระที่นั่งจ�านวน  ๓  คันนี้ยังคงใช้การมาจนถึงปัจจุบัน  และได้เก็บรักษาไว้ในโรงงานมักกะสันโดยมี

พนักงานดูแลบ�ารุงรักษาอย่างใกล้ชิด

ข้อมูล : การรถไฟแห่งประเทศไทย. (กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗). พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการเสด็จ

      พระราชด�าเนินทางรถไฟฯ. วารสารรถไฟสัมพันธ์, ๖-๘.

        . (๒๕๕๘). ขบวนรถพเิศษพระทีน่ัง่สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร.ี นนทบุรี: 

      สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.

  . (กุมภาพนัธ์-เมษายน ๒๕๕๘). สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีกบัการรถไฟฯ. 

      วารสารรถไฟสัมพันธ์, ๒-๓.

        . (มีนาคม-เมษายน ๒๕๖๐). ๑๒๐ ความทรงจ�า. วารสารรถไฟสัมพันธ์, ๑๔-๑๕. 

 ย้อนอดีตรถไฟพระที่นั่ง. (๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙). สืบค้น ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ จาก https://www.

      dailynews.co.th/economic/531241

  วันวิสข์ เนียมปาน. (๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐). รถไฟของในหลวงภูมิพลฯ. สืบค้น ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

      จาก https://readthecloud.co/rail-4/



44เอกสารข่าวรัฐสภา

เรื่องน่ารู้

	 “หน้าที่ของรัฐ”	 เป็นหลักการท่ีเกิดขึ้นใหม่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ 

เพื่อเป็นหลักประกันว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์จากรัฐอย่างแท้จริง  โดยเป็นบทบัญญัติที่มีสภาพบังคับว่ารัฐ

จะต้องด�าเนินการตามที่รัฐธรรมนูญก�าหนดไว้ มิฉะนั้น ประชาชนมีสิทธิที่จะฟ้องร้องรัฐให้ด�าเนินการได้  แตกต่าง

จากแนวนโยบายแห่งรัฐ  ซึ่งเป็นเพียงแนวทางให้รัฐต้องด�าเนินการเท่านั้น  ไม่มีสภาพบังคับเช่นเดียวกับหน้าที่

ของรัฐ  โดยรัฐธรรมนูญได้ก�าหนดรับรองสิทธิของประชาชนและชุมชนในการฟ้องร้องให้รัฐด�าเนินการตามหน้าที่

ของรัฐไว้ว่า  “การใดที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของรัฐ  ถ้าการนั้นเป็นการท�าเพื่อให้เกิดประโยชน์

แก่ประชาชนโดยตรง  ประชาชนและชมุชนย่อมมสีทิธทิีจ่ะตดิตามและเร่งรดัให้รฐัด�าเนนิการ  รวมตลอดทัง้

ฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือจัดให้ประชาชนหรือชุมชนได้รับประโยชน์นั้นตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติได้”

	 หน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๐	 ก�าหนดไว้ในหมวด	 ๕	
มเีนือ้หา	ดงันี้
  ๑.  หน้าที่ของรัฐในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์  เอกราช  อธิปไตย  บูรณภาพ

แห่งอาณาเขต ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน

  รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์  เอกราช  อธิปไตย  บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่

ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย  เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ  ความมั่นคงของรัฐ  และความสงบเรียบร้อยของ

ประชาชน เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ รัฐต้องจัดให้มีการทหาร การทูต และการข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ

  ๒. หน้าที่ของรัฐในการดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

  รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

  ๓. หน้าที่ของรัฐด้านการศึกษา

    ๑) รัฐต้องด�าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา ๑๒ ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา

ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

หน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
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    ๒)  รัฐต้องด�าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียน 

เพื่อพัฒนาร่างกาย  จิตใจ  วินัย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญาให้สมกับวัย  โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด�าเนินการด้วย

    ๓)  รัฐต้องด�าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ  รวมทั้งส่งเสริม

ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และภาคเอกชนใน

การจัดการศึกษาทุกระดับ  โดยรัฐมีหน้าที่ด�าเนินการ  ก�ากับ 

ส่งเสริม  และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพ

และได้มาตรฐานสากล  ตามกฎหมายว่าด้วยการศกึษาแห่งชาติ

ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท�าแผนการศึกษา

แห่งชาติ  และการด�าเนินการและตรวจสอบการด�าเนินการ

ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย

    ๔) การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็น

คนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัด

ของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

    ๕)  ในการด�าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียน 

หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษา  รัฐต้องด�าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

ศึกษาตามความถนัดของตน โดยจัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อลดความเหลื่อมล�้า

ในการศึกษา และเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน

หรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมท้ังการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี

ด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องก�าหนดให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระ

และก�าหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

  ๔.  หน้าที่ของรัฐด้านการสาธารณสุข

  รัฐต้องด�าเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง  เสริมสร้างให้

ประชาชนมีความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพและ

การป้องกันโรค  และส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนา

ภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และ

ต้อง พัฒนาการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน

สงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง  โดยการบรกิารสาธารณสขุน้ันต้องครอบคลมุ

การส่งเสริมสุขภาพ  การควบคุม  และป้องกันโรค  การรักษา

พยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพด้วย

  ๕.  หน้าที่ของรัฐด้านการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

  รัฐต้องจัดหรือด�าเนินการให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตของประชาชนอย่าง

ทั่วถึงตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน  โครงสร้างหรือโครงข่ายขั้นพื้นฐานของกิจการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

ของรัฐอันจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตของประชาชนหรือเพื่อความมั่นคงของรัฐ  รัฐจะกระท�าด้วยประการใดให้ตกเป็น
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กรรมสิทธิ์ของเอกชน หรือท�าให้รัฐเป็นเจ้าของน้อยกว่าร้อยละ ๕๑  ไม่ได้  และรัฐต้องดูแลไม่ให้มีการเรียกเก็บค่า

บริการจนเป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร

  ในกรณีท่ีน�าสาธารณูปโภคของรัฐไปให้เอกชนด�าเนินการทางธุรกิจ  รัฐต้องได้รับประโยชน์ตอบแทน

อย่างเป็นธรรม  โดยค�านึงถึงการลงทุนของรัฐ  ประโยชน์ที่รัฐและเอกชนจะได้รับและค่าบริการที่จะเรียกเก็บจาก

ประชาชนประกอบกัน

  ๖.  หน้าที่ของรัฐด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพของชุมชน

    ๑)  รัฐต้องอนุรักษ์  ฟื้นฟู  และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  และ

จารีตประเพณีอันดีงามของท้องถ่ินและของชาติ  และจัดให้มีพื้นที่สาธารณะส�าหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้ง

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในการด�าเนิน

การด้วย

    ๒)  รัฐต้องอนุรักษ์ คุ้มครอง บ�ารุงรักษา ฟื้นฟู บริหาร

จัดการ  และใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม  และความหลากหลายทางชีวภาพ  ให้เกิดประโยชน์

อย่างสมดุลและย่ังยืน  โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่น

ทีเ่กีย่วข้องมส่ีวนร่วมด�าเนนิการและได้รบัประโยชน์จากการด�าเนนิการ

ดังกล่าวด้วยตามที่กฎหมายบัญญัติ

    ๓)  รัฐต้องด�าเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ

ประชาชนหรือชุมชน  และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง

ก่อนที่จะพิจารณาด�าเนินการหรืออนุญาตให้ผู้อื่นด�าเนินการ  หากการด�าเนินการของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้

ผู้ใดด�าเนินการนั้น  อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ  คุณภาพสิ่งแวดล้อม  สุขภาพ  อนามัย  คุณภาพชีวิต 

หรือส่วนได้เสียส�าคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง 

    บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล  ค�าชี้แจง  และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อนการด�าเนิน

การหรืออนุญาตให้ผู้อื่นด�าเนินการ 

    รัฐต้องระมัดระวังในการด�าเนินการหรืออนุญาตให้ผู้อื่นด�าเนินการ  ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน

ชุมชน  ส่ิงแวดล้อม  และความหลากหลายทางชีวภาพน้อยที่สุด  ซ่ึงหากมีผลกระทบเกิดขึ้นรัฐต้องเยียวยา

ความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและโดยไม่ชักช้า

  ๗. หน้าที่ของรัฐในการเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะ

  รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ข้อมูลเกี่ยวกับ

ความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ  และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล

หรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก

  ๘.  หน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม

  รัฐต้องรักษาไว้ซึ่งคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติเพื่อใช้ให้เกิด

ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน  การจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากคลืน่ความถ่ีไม่ว่าจะใช้เพ่ือส่งวิทยกุระจายเสยีง
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วทิยุโทรทศัน์  และโทรคมนาคม  หรอืเพือ่ประโยชน์อืน่ใด  ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของประชาชน  ความมัน่คง

ของรัฐ  และประโยชน์สาธารณะ  รวมตลอดทั้งการให้ประชาชนมีส่วนได้ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ด้วย  ทั้งนี้ 

ตามที่กฎหมายบัญญัติ

  รัฐต้องจัดให้มีองค์กรของรัฐที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่  เพื่อรับผิดชอบและก�ากับการด�าเนิน

การเกี่ยวกับคลื่นความถี่ให้เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญก�าหนด  องค์กรดังกล่าวต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันไม่ให้

มีการแสวงหาประโยชน์จากผู้บริโภคโดยไม่เป็นธรรมหรือสร้างภาระแก่ผู้บริโภคเกินความจ�าเป็น  ป้องกันมิให้

คลื่นความถ่ีรบกวนกัน  ป้องกันการกระท�าที่มีผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้หรือปิดกั้นการรับรู้ข้อมูล

หรือข่าวสารที่ถูกต้องตามความเป็นจริงของประชาชน  ป้องกันมิให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดใช้ประโยชน์จากคล่ืน

ความถี่โดยไม่ค�านึงถึงสิทธิของประชาชนทั่วไป  และการก�าหนดสัดส่วนขั้นต�่าที่ผู้ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่

จะต้องด�าเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมาย

บัญญัติ

  ๙.  หน้าท่ีของรัฐเกี่ยวกับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ

ของผู้บริโภค

  รัฐต้องจัดให้มีมาตรการหรือกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการ

คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคด้านต่าง  ๆ  ไม่ว่าจะเป็น

ด้านการรู้ข้อมลูทีเ่ป็นจรงิ  ด้านความปลอดภยั  ด้านความเป็นธรรมในการท�าสญัญาหรอืด้านอืน่ใดอนัเป็นประโยชน์

ต่อผู้บริโภค

  ๑๐. หน้าท่ีในการรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดและจัดระบบภาษีให้เกิดความเป็น

ธรรมแก่สังคม

  รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพ

และมั่นคงอย่างยั่งยืนตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  และจัดระบบภาษีให้เกิดความเป็นธรรมแก่

สังคม

  กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกรอบการด�าเนินการ

ทางการคลงัและงบประมาณของรฐั  การก�าหนดวนิยัทางการคลงั

ด้านรายได้และรายจ่ายทัง้เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

การบริหารทรัพย์สินของรัฐและเงินคงคลัง  และการบริหาร

หนี้สาธารณะ

  ๑๑. หน้าที่ในการป้องกันและขจัดการทุจริต

  รัฐต ้องส ่งเสริม  สนับสนุน  และให้ความรู ้แก ่

ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  จัดให้มีมาตรการและกลไก

ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติ
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มชิอบทัง้ในภาครฐัและภาคเอกชนอย่างเข้มงวด  รวมทัง้กลไกในการส่งเสรมิให้ประชาชนรวมตวักนัเพือ่มส่ีวนร่วม

ในการรณรงค์ให้ความรู้  ต่อต้าน  หรือชี้เบาะแส  โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ

  การบัญญัติหน้าที่ของรัฐในหมวดนี้เกิดจากแนวคิดคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้มีการทบทวนหมวด

สิทธิและเสรีภาพ  และหมวดแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมาซ่ึงบางเรื่องเป็นสิทธิ

ขั้นพื้นฐานที่ส�าคัญ  รวมท้ังบางเร่ืองในแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต

ของประชาชน  ซึ่งได้บัญญัติไว้เพียงว่าเป็นสิทธิของประชาชนแต่มักไม่เกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติ  ดังนั้น  เพื่อท�าให้

สิทธิของประชาชนที่จะได้รับประโยชน์จากรัฐเกิดขึ้นอย่างแท้จริง  คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจึงได้ย้ายสิทธิ

ของประชาชนจากหมวดสิทธิและเสรีภาพและแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐบางส่วนโดยน�าเอาเฉพาะเร่ืองที่มี

ความส�าคัญมาบัญญัติไว้เท่านั้น  โดยได้วางหลักการทั่วไปให้แตกต่างกับแนวนโยบายแห่งรัฐ  คือ  บทบัญญัติที่มี

สภาพบังคับให้รัฐต้องปฏิบัติหากไม่ด�าเนินการตามบทบัญญัติประชาชนสามารถฟ้องร้องได้  ซ่ึงจะท�าให้สิทธิของ

ประชาชนที่จะได้รับประโยชน์จากรัฐเกิดขึ้นอย่างแท้จริง   

*********************

ข้อมูล :- ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. (๒๕๖๐). สรุปสาระส�าคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

                    พุทธศักราช ๒๕๖๐. กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์ ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

            ราชกิจจานุเบกษา “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐” สืบค้นเมื่อวันที่ ๓๑ 

    ตุลาคม ๒๕๖๑ จาก  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

            ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร “บทความวิชาการ หน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่ง

    ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐”สืบค้นเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ จาก 

    http://library2.parliament.go.th/ebook/content-issue/2560/hi2560-061.pdf

            หนังสือและสื่อเผยแพร่ส�านักประชาสัมพันธ์ ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร “สรุป  

    สาระส�าคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ    

    รัฐธรรมนูญแก่สื่อมวลชน คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และส�ารวจความคิดเห็นของ 

    ประชาชนในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ” สืบค้นเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ จาก

    https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/article/

    article_20180522094243.pdf
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